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ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที ่2 ประจำปี พ.ศ.๒๕67 
วันพุธที่  21  สิงหาคม  2๕67  เวลา 09.30 น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อาคาร 1 ชั้น 3 
************** 

ระเบียบวาระท่ี  ๑    เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อทีป่ระชุม   

ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุม  
2.1  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมวิสามัญ  

  สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 เมื่อวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567 

ระเบียบวาระท่ี  3 กระทู้ถาม (ไม่มี)  

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 5.1   เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  

   - แก้ไข ครั้งที่ 10/2567, 11/2567, 12/2567, 13/2567   
    - เพ่ิมเติม ครั้งที่ 6/2567 

  - เพ่ิมเติม 7/2567 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2567 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
5.2 ญัตติขอเสนอร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ                 

พ.ศ.2568 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (วาระที่หนึ่ง) 
5.3 ญัตติขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ                        

พ.ศ.2567  
 - กองช่าง  

5.4 ญัตติขออนุมัติยกเลิกโครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
 - กองช่าง  
 5.5 ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ.2567 
5.6 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   
5.7 ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 
  - กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 2 - 
 

5.8 ญัตติขออนุมัติโอนลด โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2567 

  - กองช่าง  
5.9 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   
  - กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
5.10 ญัตติขอความเห็นชอบ กรณีโครงการฟ้ืนฟูอ่างเก็บน้ำแม่กาง บ้านนาแก หมู่ที่ 3 

ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ เป็นกิจการที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อชุมชน
และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งความปลอดภัยของราษฎรในพ้ืนที่ 

  - สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด   

ระเบียบวาระท่ี  6      เรื่องอ่ืน ๆ 

 

 

************** 
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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 
วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2567 เวลา 09.30 น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อาคาร 1 ชั้น 3 
 

ผู้มาประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 

1 นายวิตติ แสงสุพรรณ ประธานสภา อบจ.แพร่   

2 นายโชคชัย พันศิริวรรณ รองประธานสภา อบจ.แพร่ คนที่ 1   

3 นายวังสาคร หมั่นขีด รองประธานสภา อบจ.แพร่ คนที่ 2   

4 นายพีรศักดิ์ บุญนิธิพันธ ุ์ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอเมืองแพร่ เขต 1  

5 นายวุฒิพงศ์ กาซ้อง 
 

ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอเมืองแพร่ เขต 2  
6 นางมยุรี ยาวิชัย 

 
ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอเมืองแพร่ เขต 3  

7 นายยุทธพันธุ์ บรรลือ 
 

ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอเมืองแพร่ เขต 4  
8 นายผิน สิงห์เทพ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอเมืองแพร่ เขต 5  
9 นายปัญจพัฒน์ สิริกรวัฒนกุล ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอเมืองแพร่ เขต 6  

10 นางสุขาวดี  วังคำ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอสูงเม่น เขต 2  
11 นายทศนาถ สำเนียง ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอสูงเม่น เขต 3  
12 นายเจริญ สมปาน ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอสูงเม่น เขต 4  
13 นายมังกร ชื่นสนธิพันธุ ์ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอร้องกวาง เขต 1  
14 นายธีรยุทธ์ เอกจิตต์ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอร้องกวาง            

เขต 2 
เขต 2  

15 นายแสงสว่าง เสือขำ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอลอง เขต 1  
16 นายบุญโชติ ยานสกุล ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอลอง เขต 2  
17 นางสาวพยอม ขุนชุ่ม ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอลอง เขต 3  
18 นายสนิท เวียงนาค ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอสอง             

เขต 1 
 เขต 1  

19 นางสาวอาทิตยา อินนะไชย ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอสอง             
เขต 1 

 เขต 2  
20 นายอรรถพล คำมีสว่าง ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอสอง เขต 3  

21 นายอนันต์ กาศสมบูรณ์ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอเด่นชัย เขต 1  

22 นางกุลชา บัญสว่าง ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอวังชิ้น เขต 1  

23 นายปฏิพล จอมดวง ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอวังชิ้น เขต 2  

24 นางธนินจิตรา ศุภศิริ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอหนองม่วงไข่ เขต 1  
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง 

1 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
2 นายพิภพ ถานะวุฒิพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
3 นางสาวสุรีย์ ทาประเสริฐ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
4 นายวีฤทธิ กวยะปาณิก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
5 นายธนายุส สุภณาวรรณ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
6 นายจักริน เป็นบุญ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
7 นางสาวปาริชาติ หิรัญรัตน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
8 นางทิตติยา สุกใส เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด/ 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
9 นายพักรบ หิรัณยรัศมี ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

10 นายเมธภีพัทธ์ สุขทั่วญาติ ผู้อำนวยการกองคลัง 
11 นายประสพ สีนุย หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง 

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง 
 12 นางสิริดา   นากิจ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข 

13 นางสาวณัฐมน สุดแดน หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รกัษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

14 นางสาวปวีณา ใจกระเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจงัหวัดแพร่ 
(พัฒนาประชาอุปถัมภ์) 
 15 นางพิศมัย พันธุลาวัณย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่        
บ้านไผ่ย้อย 
 16 นายบรรดาศักดิ์ ทองศรีอ้น รองผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.แพร่ เด่นไชยวิทยา 
 17 นายฤทธิพงษ์ ถนอม หัวหน้าฝ่ายนิติการ 

18 นายรณรงค์ แก้วกันทะ หัวหน้าฝ่ายวิจัยและประเมินผล 
19 นายเกียรติศักดิ์ ขันคำนันต๊ะ นายช่างโยธาอาวุโส 

รักษาการหัวหน้าฝ่ายสำรวจออกแบบ 
20 นายธวัชชัย จีกัน หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล 
21 ว่าที่ร้อยตรีประจักษ์ วันดี หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล 
22 นางณิชาภัทร เกิดสุขโข หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ 
23 นายสุรพงษ์ มาตรมนตรี หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
24 นางวราทิตย์ กุลวงษ์ หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา 
25 นายวิวัฒน ์ ธงชัยเลิศ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
26 นางสาวอำไพ ปัญญานิติพันธ์ หัวหน้าฝ่ายการประชุม 



๓ 
 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม (ต่อ) 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง 

27 นางสาวพรพนา สุทธิบัตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
28 นางกัญจน์รัตน์ ถิ่นทิพย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
29 นายฐปกช หลุกทิพย์นภา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
30 นายจำเริญ ศิริบุญมา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
31 นายอสิไชยพัฒน์ กุลนา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
32 นางอัญชลี คำยวง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
33 นายอัครเดช แก่นหอม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
34 นางสาวตะวัน ทิน่าน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
35 นางสาวภัทรวดี กุละวงค์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              



๔ 
 

เริ่มการประชุม เวลา 09.30 น. 

นางทิตติยา  สุกใส  เรี ยนท่ านประธานสภาองค์ การบริ ห ารส่ วนจั งหวั ดแพร่                  
เลขานุการสภา อบจ.แพร่ ท่านรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่ านสมาชิกสภา                
. องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่                
. ข้าราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

   ขณะนี้  ถึงเวลาตามที่ได้นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วน            
จังหวัดแพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 แล้ว 

   บัดนี้ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุม     
ครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่านวิตติ  แสงสุพรรณ ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมทำหน้าที่
ประธานดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญค่ะ 
. 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ ...จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย... 
ประธานสภา อบจ.แพร่ เชิญนั่งครับ  
ประธานที่ประชุม   ขอเชิญเลขานุการสภาฯ อ่านประกาศเรียกประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.๒๕67 

นางทิตติยา  สุกใส  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง เรียกประชุม   
เลขานุการสภา อบจ.แพร่   สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี    
. พ.ศ.๒๕67 

 ตามที่  ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่ วนจั งหวัดแพร่                    
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี  พ.ศ.2567 เมื่อวันอังคารที่  12               
มีนาคม 2567 สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้มีมติกำหนดวันเริ่ม   
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่  2 ประจำปี พ.ศ.2567 เริ่มตั้งแต่วันพุธที่  24 
กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป มีกำหนด 45 วัน นั้น .  
 อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด                       
พ.ศ.2540 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  5) พ.ศ.2562 มาตรา 24 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบั งคับการประชุมสภาท้องถิ่น                  
พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 
ข้อ 22 จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุม
สามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 เริ่มตั้งแต่วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 
2567  ถึงวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2567 มีกำหนด 45 วัน  

   ประกาศ ณ วันที่ 8 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2567 
   นายวิตติ  แสงสุพรรณ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
 

 

 



๕ 
 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ   เรี ยน ท่ านสมาชิ กสภ าองค์ ก ารบ ริห ารส่ วนจั งห วัดแพ ร่                 
ประธานสภา อบจ.แพร่ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน              
ประธานที่ประชุม และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

กระผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เปิดการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567
เพ่ื อพิจารณาร่างข้อบัญญั ติ งบประมาณรายจ่ ายประจำปี งบประมาณ                
พ.ศ.2568 พร้อมกับญัตติและเรื่องต่างๆ ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เสนอ 
.   จึ งขอฝากให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่ วนจั งหวัดแพ ร่                 
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ซึ่งถือเป็นผู้แทนที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชน                   
ในเขตเลือกตั้งแต่ละอำเภอ ได้ช่วยกันพิจารณางานด้านนิติบัญญัติ และ               
งานด้านตรวจสอบ ควบคุมการบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่         
ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย โปร่งใส ตรวจสอบได้ การปฏิบัติ
ภารกิจสำคัญดังกล่าว ขอให้ ทุกท่านได้ โปรดปฏิบัติหน้าที่ อย่างเต็ม
ความสามารถ การอภิปราย การซักถามหรือการปรึกษาหารือในเรื่องใดๆ 
ควรเป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่  ตามระเบียบกฎหมาย ในแนวทาง                     
ที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นและประชาชนโดยส่วนรวมอย่างแท้จริง 

บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 ณ บัดนี้ 

วันนี้มีระเบียบวาระการประชุม 6 ระเบียบวาระ  
 ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพร่ ครับ 

นายอนุวัธ  วงศ์วรรณ   เรียนท่ านประธานสภาองค์การบริหารส่ วนจั งหวัดแพร่  และ                    
นายก อบจ.แพร่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 

 เนื่องจากทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มีความจำเป็นต้อง
ขอเสนอญัตติเพ่ิมเติม เพ่ือให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ทางองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ได้รับ ไม่ว่าจะเป็นงบกลางก็ดีงบเหลือจ่ายก็ดี ข้าพเจ้า             
จึงขอเสนอเพ่ิมญัตตใินระเบียบวาระที่ 5 จำนวน 4 ญัตติ ดังนี้  

  1. ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567    
  - กองช่าง 

   2. ญัตติขออนุมัติ โอนลด โอนไปตั้ งจ่ ายเป็นรายการใหม่  
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 

   - กองช่าง 
   3. ญั ตติขออนุ มัติ โอน เงินงบประมาณ รายจ่ าย  ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2567   
   - กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
     4. ญัตติขอความเห็นชอบ กรณีโครงการฟ้ืนฟูอ่างเก็บน้ำแม่กาง 

บ้านนาแก หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ เป็นกิจการ                        
ที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งความปลอดภัย                   
ของราษฎรในพ้ืนที่ 

    - สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
 
 



๖ 
 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ  
ประธานสภา อบจ.แพร่  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่   
ประธานที่ประชุม  ถ้าไม่มีท่านใดจะอภิปราย หรือซักถามเพ่ิมเติม กระผมใคร่ขอมต ิ

 สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบตามที่ท่านนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ ขอเพ่ิมญัตติระเบียบวาระท่ี 5 จำนวน 4 ญัตติ 

   5.7 ญัตติขออนุมัติ ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปี งบประมาณ                  
พ.ศ.2567         

     - กองช่าง 
   5.8 ญัตติขออนุมัติ โอนลด โอนไปตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่  

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 
    - กองช่าง 

   5.9 ญัตติขออนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2567   

    - กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
     5.10 ญัตติขอความเห็นชอบ กรณีโครงการฟ้ืนฟูอ่างเก็บน้ำแม่กาง 

บ้านนาแก หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ เป็นกิจการ                        
ที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งความปลอดภัย                   
ของราษฎรในพ้ืนที่ 

     - สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
 และขอใช้ระเบียบวาระชุดใหม่ ตามที่ได้แจกให้ท่านสมาชิกสภาฯ                              
ทุกท่านแล้ว ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ 

มติที่ประชุม - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  เห็นชอบ จำนวน ๒3  ท่าน  
 - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไม่เห็นชอบ จำนวน   -   ท่าน  
  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 

 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอบคุณครับ เป็นอันว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
ประธานสภา อบจ.แพร่ เห็นชอบให้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เพ่ิมญัตติในระเบียบ
ประธานที่ประชุม วาระท่ี 5 จำนวน 4 ญัตติ และใช้ระเบียบวาระชุดใหม่  

   กระผมขอเขา้ระเบียบวาระท่ี 1 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
นายวิตติ  แสงสุพรรณ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ลงชื่อเข้าร่วม           
ประธานสภา อบจ.แพร่ ประชุมจำนวน ๒4 ท่าน 
ประธานสภา อบจ.แพร่    
 

ที่ประชุม  รับทราบ 

 

 

 



๗ 
 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 2 
ประธานสภา อบจ.แพร่ 
ประธานที่ประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 
นายวิตติ  แสงสุพรรณ   2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่    
ประธานสภา อบจ.แพร่ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 เมื่อวันจันทร์ที่ 17
ประธานที่ประชุม มิถุนายน 2567 

   เชิญท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ช่วยกันพิจารณารายงานการประชุม
 ถ้ามีอะไรขาดตกบกพร่องจะแก้ไขเชิญยกมือครับ  
     มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแก้ไขหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ 
   ถ้าไม่มีกระผมใคร่ขอมติ 
ประชุม     สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 
พ.ศ.2567 เมื่อวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567   
 ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ 

มติที่ประชุม - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  เห็นชอบ จำนวน ๒3  ท่าน  
 - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไม่เห็นชอบ จำนวน   -   ท่าน  
  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 
        

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภา         
ประธานสภา อบจ.แพร่. องค์ การบริ หารส่ วนจั งหวั ดแพร่  ส มั ยป ระชุ ม วิ ส ามั ญ  ส มั ย ที่  1                  
ประธานที่ประชุม ประจำปี พ.ศ.2567 เมื่อวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567 
  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 3 

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 
นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ไม่มีครับ 
ประธานสภา อบจ.แพร่   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 4 
ประธานที่ประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ไม่มีครับ 
ประธานสภา อบจ.แพร่  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5 
ประธานที่ประชุม 

 

 
 
 
 
 
 



๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
ประธานสภา อบจ.แพร่    ข้อ 5.1 เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  
ประธานที่ประชุม          - แก้ไข ครั้งที่ 10/2567, 11/2567, 12/2567, 13/2567   

           - เพ่ิมเติม ครั้งที่ 6/2567 
         - เพ่ิมเติม 7/2567 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2567 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
  ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ    

นายอนุวัธ  วงศ์วรรณ   เรียนท่ านประธานสภาองค์การบริหารส่ วนจั งหวัดแพร่  และ                    
นายก อบจ.แพร่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 

    ข้าพเจ้าขอแจ้งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  

    - แก้ไข ครั้งที่ 10/2567, 11/2567, 12/2567, 13/2567   
     - เพ่ิมเติม ครั้งที่ 6/2567 

   - เพ่ิมเติม 7/2567 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2567 
  ซึ่งเป็นการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบเสนอทุกท่านแล้ว 

  เพ่ือให้การปฏิบัติ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย          
 ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548                
 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  3) พ.ศ.2561 ข้อ 24 ให้ผู้บริหารท้องถิ่น            
 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่อนุมัติแล้ว และนำไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งสภา                 
 ท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหาร       
 ส่วนจังหวัด อำเภอ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชน                  
 ในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับตั้ งแต่วันที่ประกาศใช้                
 และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จึงขอแจ้งให้สภาองค์การ             
 บริหารส่วนจังหวัดแพร่ได้รับทราบ 
   

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ 
ประธานสภา อบจ.แพร่  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านใดจะอภิปราย            
ประธานที่ประชุม หรือซักถาม ขอเรียนเชิญครับ 

 ถ้าไม่มีเป็นอันว่าสภาฯ แห่งนี้รับทราบประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566 - 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

    - แก้ไข ครั้งที่ 10/2567, 11/2567, 12/2567, 13/2567   
     - เพ่ิมเติม ครั้งที่ 6/2567 

   - เพ่ิมเติม 7/2567 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2567 
. 

ที่ประชุม  รับทราบอ 
 
 



๙ 
 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5 ข้อ 5.2 
ประธานสภา อบจ.แพร่  ข้อ 5.2 ญัตติขอเสนอร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย 
ประธานที่ประชุม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2568 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่               
. (วาระที่หนึ่ง)   
  ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายอนุวัธ  วงศ์วรรณ   เรียนท่ านประธานสภาองค์การบริหารส่ วนจั งหวัดแพร่  และ                    
นายก อบจ.แพร่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 

  บัดนี้ ถึงเวลาที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อีกครั้งหนึ่ ง ฉะนั้น                 
ในโอกาสนี้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธาน
และสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการ                      
และแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ดังต่อไปนี้ 

  1. สถานะการคลัง   
    1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2567
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มีสถานะการเงิน ดังนี้ 

 1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 658,72๓,175.34  บาท 
  1.1.2 เงินสะสม จำนวน 997,134,954.93  บาท 

  1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม                            ไม่มี   
  1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย    ไม่มี  
   1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 

    จำนวน 50 โครงการ จำนวน  24,237,700.00  บาท   
 

 1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน  53,040,000.00  บาท     

  2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2566 
  2.1 รายรับจริง  จำนวน  457,894,160.85 บาท  ประกอบด้วย 

   หมวดภาษีอากร จำนวน   18,334,594.92  บาท 
   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต     
    จำนวน     1,373,116.21  บาท 
   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จำนวน    4,271,691.16  บาท 

   หมวดรายได้จากสาธารณปูโภคและการพาณชิย์        ไม่มี 
   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จำนวน   2๒,200,135.23  บาท 

   หมวดรายได้จากทุน จำนวน   20,๓42,700.00  บาท 
   หมวดภาษีจัดสรร จำนวน 289,521,495.33  บาท 
    หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 144,150,500.00  บาท 
 

  2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ  
     จำนวน 140,935,276.94  บาท 
 
 

 



๑๐ 
 

นายอนุวัธ  วงศ์วรรณ  2.3 รายจ่ายจริง  จำนวน  422,636,329.82 บาท  ประกอบด้วย 
นายก อบจ.แพร่   งบกลาง จำนวน   29,348,717.64  บาท 

   งบบุคลากร จำนวน 129,577,030.97  บาท 
   งบดำเนินงาน จำนวน 166,410,113.31  บาท 
   งบลงทุน จำนวน   96,296,338.09  บาท 
   งบเงินอุดหนุน จำนวน   9   564,534.27  บาท 
   งบรายจ่ายอื่น จำนวน   9   439,595.54  บาท 
  

  2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ  
     จำนวน   140,935,276.94  บาท 
  

  2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่       ไม่มี 
 

  2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม        ไม่มี  
 

   2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้      ไม่มี 
   

     โดยมีหลกัการดังนี ้
 ประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 

จำนวน 681,567,200.00 บาท แยกรายละเอียดตามหมวดรายได้ ดังนี้    

  1. รายได้จัดเก็บเอง  แยกเป็น 
- หมวดภาษีอากร จำนวน     17,400,000.00  บาท 
- หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต  

  จำนวน       1,600,000.00  บาท 
- หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จำนวน       4,550,000.00  บาท 
- หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จำนวน          ๒0๐,๐00.00  บาท 
- หมวดรายได้จากทุน จำนวน            24,600.00  บาท 

   รวมรายได้จัดเก็บเอง      23,774,600.00 บาท   
  2. รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แยกเป็น
   - หมวดภาษีจัดสรร จำนวน   291,100,000.00  บาท  
   รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

  291,100,000.00  บาท 
  3. รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แยกเป็น   
  - หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน    366,692,6๐๐.๐๐ บาท

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
   366,692,6๐๐.๐๐ บาท 
     

   รวมประมาณการรายรับท้ังสิ้น      681,567,2๐๐.๐๐  บาท 
   

  
 
 
 
 
 



๑๑ 
 

นายอนุวัธ  วงศ์วรรณ ประมาณการงบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น      681,567,2๐๐.๐๐  บาท 
นายก อบจ.แพร่ แยกรายละเอียดตามด้านและแผนงาน  ดังนี้ 

 ด้านบริหารงานทั่วไป                            157,928,570.๐๐  บาท 
   แผนงานบริหารงานทั่วไป   155,114,570.๐๐  บาท 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน      2,814,000.00   บาท 

 ด้านบริการชุมชนและสังคม                     344,618,90๐.๐๐  บาท 
   แผนงานการศึกษา  3  75,738,40๐.๐๐  บาท 
  แผนงานสาธารณสุข     243,847,5๐๐.๐๐  บาท 
  แผนงานสังคมสงเคราะห์  3  ๑4,437,1๐๐.๐๐  บาท 
  แผนงานเคหะและชุมชน  3 9 4,534,0๐๐.๐๐  บาท 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    4,080,0๐๐.๐๐  บาท 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   11,981,9๐๐.๐๐  บาท  
  ด้านการเศรษฐกิจ                            116,288,30๐.๐๐  บาท 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  114,830,30๐.๐๐   บาท 
  แผนงานการเกษตร         1,458,๐๐๐.๐๐   บาท 
 ด้านการดำเนนิงานอ่ืน                             62,731,430.๐๐  บาท 
  แผนงานงบกลาง                                  62,731,430.๐๐   บาท 
  

                                                                                เหตุผล 
 เพ่ือใช้ในการดำเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหาร ที่ได้
วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๖ - 25๗๐) ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จึงเสนอร่าง
ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 
เพ่ื อให้ สมาชิ กสภาองค์ การบริหารส่ วนจั งหวั ดแพร่  โปรดพิ จารณา                  
ให้ความเห็นชอบต่อไป 
 ผมขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ให้ผู้อำนวยการกองคลังได้ชี้แจง
เกี่ยวกับเงินสะสมให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้รับทราบครับ 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ  
ประธานสภา อบจ.แพร่  ขอเชิญท่านผู้อำนวยการกองคลัง ครับ 
ประธานที่ประชุม    
 

นายเมธภีพัทธ์  สุขทั่วญาติ   เรียนท่ านประธานสภาองค์ ก ารบ ริห ารส่ วนจั งห วัดแพ ร่                    
ผู้อำนายการกองคลัง ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร           
 ส่วนจังหวัดแพร่ ผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน 
  ในการแสดงยอดเงินสะสม 997,134,954.93 บาท จะเป็นการ

คำนวณเงินสะสมทางบัญชีเพ่ือแสดงในคำแถลงงบประมาณ หลักการก็คือว่า 
จะเป็นไปตามสมการทางบัญชีก็คือ สินทรัพย์ – หนี้สิน = ทุน ในคำแถลง
งบประมาณจะหมายถึงเงินสะสม ดังนั้นจะนำยอดสินทรัพย์ทั้งสิ้น รวมทั้ง    
. 

 
 



๑๒ 
 

นายเมธภีพัทธ์  สุขทั่วญาติ เงินฝากธนาคาร เงินฝาก กสอ. ลูกหนี้ คือ สินทรัพย์ทั้งสิ้นทางบัญชี จำนวน 
ผู้อำนายการกองคลัง      1,233,952,757.27 บาท ตั้งไว้ หักยอดหนี้สินทางบัญชีทั้งหมด ได้แก่         
 รายการรับหักจ่ายสุทธิ เงินรับฝาก เจ้าหนี้ เงินกู้ รวมเป็นหนี้สินทั้งสิ้น          
 ทางบัญชี จำนวน 236,817,802.34 บาท เมื่อลบกันแล้วจะเหลือยอด          
 จำนวน 997,134,954.93 บาท ซึ่ งเป็นยอดเงินสะสมที่แสดงไว้                 
 ในคำแถลงงบประมาณ ในกรณีที่ เราจะตรวจสอบว่าองค์กรปกครอง                 
 ส่วนท้องถิ่นสามารถใช้เงินสะสมได้จริงนั้น จะต้องพิสูจน์ตามแบบรายงาน                
 พิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงินระหว่างปี               
 ซึ่งเป็นการคำนวณที่ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดให้ สำหรับ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เงินสะสม ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2567                    
 สามารถคำนวณได้ ดังนี้  นำยอดเงินฝากในบัญชีธนาคารทั้งหมด จำนวน                    
 658 ,723 ,175 .34  บาท  มาตั้ งไว้  หั กยอดเงินสะสมตามบั ญ ชี                     
 เงินฝากธนาคาร จำนวน 302,925,123.30 บาท หักเงินสมทบกองทุน กสอ.    
 เงินสำรองจ่ายตามระเบียบ คงเหลือจำนวน 91,419,707.67 บาท และ                        
 หักเงินสะสมที่เราได้รับอนุมัติจากสภาฯ ให้ใช้จ่ายอื่นๆ พ.ศ.2567 จำนวน                 
 176,449,571.92 บาท บวกเงินทุนสำรองสะสมตามระเบียบ จำนวน                  
 148,192,396.29 บาท ฉะนั้น ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2567 องค์การ             
 บริหารส่วนจังหวัดแพร่ มียอดเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากที่สามารถใช้จ่าย               
 ได้จริง จำนวน 63,193,516.04 บาท จึงขอนำเรียนให้ที่ประชุมสภาฯ              
 รับทราบ ขอบคุณครับ 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอบคุณท่านผู้อำนวยการกองคลัง ครับ  
ประธานสภา อบจ.แพร่  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่  
ประธานที่ประชุม  ขอเรียนเชิญครับ 
    ขอเชิญท่านปฏิพล  จอมดวง ครับ    

นายปฏิพล  จอมดวง    เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน            
.  กระผมนายปฏิพล  จอมดวง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน              
จังหวัดแพร่ อำเภอวังชิ้น เขต 2 

   ขออนุญาตมีส่วนร่วมในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
ในวันนี้ เพ่ือเป็นการตั้งข้อสังเกต และให้ได้รับทราบในการใช้งบประมาณ              
ในการพัฒนาจังหวัดแพร่ให้เจริญก้าวหน้า ใช้งบประมาณในการพัฒนา                  
ความเป็นอยู่ของพ่ีน้องประชาชนชาวจังหวัดแพร่ให้อยู่ดียิ่งขึ้น งบประมาณ 
รายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2568 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ในปีนี้                
เราจัดสรรงบประมาณ ในปี  2568 สภาพรายจ่ายสมดุลกับรายรับ 
งบประมาณเพ่ิมขึ้น 681,567,200.- บาท ซึ่งในปี 2567 ประมาณการไว้ 
482,000,000.- บาท เพ่ิมขึ้น 199,567,200.- บาท งบประมาณ ปี 2568  
.  

 



๑๓ 
 

นายปฏิพล  จอมดวง งบประมาณเพ่ิมขึ้น 681,567,200.- บาท ซึ่งในปี 2567 ประมาณการไว้ 
482,000,000.- บาท เพ่ิมขึ้น 199,567,200.- บาท งบประมาณ ปี 2568  
เพ่ิมขึ้นอย่างน่าชื่นชม ขอตั้งข้อสังเกตว่ามีการกันเงินไว้ กรณีมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน จำนวน 50 โครงการ ซึ่ งอาจเป็นโครงการที่ตั้ งไว้แต่ยังไม่ได้
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเหลือเวลาอีกประมาณไม่เกิน 2 เดือน ก็จะสิ้น
ปีงบประมาณ จึงอยากจะขอให้เร่งรัดในการดำเนินโครงการ เป็นเงินจำนวน 
24,237,700.- บาท ซึ่งเป็นงบประมาณท่ีสูงพอสมควร ต่อไปเรามาสังเกต
รายได้ที่จัดเก็บเอง รายรับจริง ปี 2566 จำนวน 24,222,165.52 บาท 
ซึ่ งเป็นงบประมาณที่ สูงพอสมควร ประมาณการ ปี  2567 จำนวน 
25 ,2 52 ,0 00 .0 0  บ าท  และประมาณ การ ปี  256 8  จำนวน 
23,774,600.00 บาท ซึ่งลดลง จำนวน 1,477,400.- บาท ขอตั้งเป็น
ข้อสังเกตให้กับทุกๆ ท่านด้วยว่า เราต้องพัฒนาในการจัดเก็บ หรือรวบรวม
ข้อมูลในการเสริมคุณภาพในการจัดเก็บเพ่ิมขึ้นหรือไม่  ในปี 2568 
เนื่องจากรายได้จัดเก็บเองของเรานั้นลดลง ข้อสังเกตอีกข้อหนึ่ง รายจ่าย             
ในปี 2568 จำนวน 681,567,200.00 บาท ท่านจะเห็นว่างบประมาณ
ด้านบุคลากร ปี 2566 รายจ่ายจริง จำนวน 129,577,030.97 บาท ปี 
2567 ประมาณการ จำนวน 158,066,900.00 บาท ปี  2568                 
ประมาณการ จำนวน 295,313,700.- บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 
137,246,800.- บาท ประมาณ 87 เปอร์เซ็นต์ อาจจะเพ่ิมขึ้นเพราะ
นโยบายที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ รับถ่ายโอนโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบล แต่จากการดูหนังสือสั่งการซักซ้อมของกระทรวงมหาดไทย 
ค่าตอบแทนหรือเงินเดือนของข้าราชการที่รับการถ่ายโอน เขาก็ไม่ให้มารวม
ในงบประมาณรายจ่ายนี้ด้วย หากว่ามีสิ่งใดที่จะชี้แจงก็กรุณาชี้แจงได้                  
ขอตั้งเป็นข้อสังเกต แต่เราไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้ว่าจำนวนบุคลากร                
ของเราเพ่ิมขึ้น ต่อไปคืองบลงทุน งบลงทุน คือ งบประมาณที่เราจะนำไป
พัฒนา เพ่ือให้จังหวัดแพร่ของเราก้าวหน้าเท่ากับจังหวัดอ่ืนหรือยิ่งกว่า
จังหวัดอ่ืน ในปี 2566 รายจ่ายจริง จำนวน 46,311,018.09 บาท                 
ปี 2567 ประมาณการ จำนวน 60,733,200.- บาท ปี 2568 ประมาณการ 
จำนวน 70,000,500.00 บาท หากคิดตามเกณฑ์การตั้งงบประมาณ                   
งบลงทุนจะต้องไม่น้อยกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ ขอตั้งข้อสังเกตว่าในการที่จะพัฒนา
จังหวัดแพร่ของเรานั้น ท่านนายกฯ ได้มอบหมายให้สมาชิกสภาฯ ได้ไปสำรวจ
ความต้องการของพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่ หากว่าในปี 2568 งบประมาณ           
ในส่วนนี้เพ่ิมขึ้นมากกว่าเดิม ต้องขอความกรุณาท่านนายกฯ ได้เพ่ิมงบประมาณ
ด้านการลงทุนให้มากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งงบประมาณด้านอ่ืนก็เพ่ิมขึ้นเช่นกัน                
ฝากเรียนผ่านท่านประธานสภาฯ ถึงท่านนายกฯ เพ่ือพิจารณาในโอกาสต่อไป 
ในส่วนของงบประมาณปี 2568 ผมขอตั้งข้อสังเกตเพียงเท่านี้ ในการบริหาร
งบประมาณในช่วงปีงบประมาณที่ผ่านมานั้น พ้ืนที่จังหวัดแพร่ได้รับการดูแล           
.            

 
 
 



๑๔ 
 

นายปฏิพล  จอมดวง จากท่านนายกฯ คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่เป็นอย่างดียิ่ง จะเห็นได้ว่าตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ         
พ.ศ.2567 พ่ีน้องประชาชนชาวจังหวัดแพร่ โดยเฉพาะในพ้ืนที่รับผิดชอบ       
ของผมนั้นประสบปัญหาสาธารณภัยหลายครั้ง แต่ก็ได้รับการดูแลช่วยเหลือ         
จากท่านนายกฯ ท่านคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ          
กองช่าง ได้กรุณานำเครื่องจักรกล ไปช่วยปรับปรุงซ่อมแซม ผมขอกราบ
ขอบพระคณุทุกท่านเป็นอย่างยิ่งครับ 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอบคุณท่านปฏิพล  จอมดวง ครับ  
ประธานสภา อบจ.แพร่  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่   
ประธานที่ประชุม   ขอเชิญท่านมยุรี  ยาวิชัย ครับ 

นางมยุรี  ยาวิชัย    เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน            
.  ดิ ฉั นนางมยุ รี   ยาวิ ชั ย  สมาชิ กสภาองค์ การบริ ห ารส่ วน              
จังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ เขต 3 

   ดิฉันขออนุญาตตั้งข้อสังเกต และดิฉันก็เห็นด้วยกับท่านปฏิพล 
จอมดวง ซึ่งท่านมีความรู้เรื่องนี้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว จากที่ดิฉันได้ฟังคำ
แถลงงบประมาณจากท่านนายกฯ งบประมาณที่ท่านตั้งไว้ที่จะเห็นเป็น
ความหวังได้ก็คงจากเงินอุดหนุน เนื่องจากเงินจัดเก็บภาษีซึ่งช่วงนี้เศรษฐกิจ
ไม่ดี ความหวังในการที่จะหางบประมาณภายในจังหวัดนั้นคงจะน้อยเต็มที                
ขอฝากความหวังไปที่ท่านนายกฯ โดยที่ท่านต้องใช้ความสามารถในการ                
ไปสรรหาขอรับ เงินอุดหนุน การจัดเก็บภาษีต้องขอฝากฝ่ายราชการ               
ท่านต้องเข้มงวดในการจัดเก็บภาษีให้เต็มกำลังความสามารถ เนื่องจาก
เศรษฐกิจภายประเทศของเราก็ไม่ดี ดังนั้นเรื่องต่างๆ ดิฉันดูตามงบประมาณแล้ว 
ท่านไปตั้งความคาดหวังไว้กับเงินอุดหนุนที่จะเพ่ิมมากขึ้นจากปีที่แล้ว                   
ขอฝากความหวังไว้กับท่านนายกฯ และฝ่ายราชการได้จัดเตรียมข้อมูลต่างๆ                  
ให้พร้อม เพ่ือจะได้นำข้อมูลโครงการต่างๆ ไปของบประมาณ ขอให้ได้รับ 
เงินอุดหนุนตามท่ีคาดหวังไว้ ขอบพระคุณค่ะ 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอบคุณท่านมยุรี  ยาวิชัย ครับ  
ประธานสภา อบจ.แพร่  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่   
ประธานที่ประชุม   ขอเชิญท่านอรรถพล  คำมีสว่าง ครับ    

 

 

 

 

 



๑๕ 
 

นายอรรถพล  คำมีสว่าง    เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน            
.  กระผมนายอรรถพล  คำมีสว่าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน              
จังหวัดแพร่ อำเภอสอง เขต 3 

    ก่อนที่เราจะมีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 วาระที่หนึ่งนี้ เรื่องแรกผมขอตั้งข้อสังเกต
การใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2567 ที่กำลังจะผ่านไปและกำลังจะเข้าสู่ปีงบประมาณใหม่ ตามที่               
ท่านสมาชิกสภาฯ ได้ตั้ งข้อสังเกตเรื่องงบประมาณที่ เพ่ิมขึ้น ซึ่ งต้อง
ขอขอบคุณท่านนายกฯ ที่ต่อสู้ให้ได้มา และในปี 2568 นี้ งบประมาณ                    
ที่ท่านนายกฯ จะดำเนินการบริหารจะเป็นประโยชน์สูงสุดกับพ่ีน้องประชาชน 
อย่างไรก็ตามถ้าเรามาดูงบประมาณ จำนวน 681,567,200.00 บาท                   
เราจะเห็นว่าแต่ละแผนงานมีการนำงบประมาณไปใช้สู งพอสมควร                   
ถ้าสูงแล้วสำเร็จเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ผมเชื่อว่าสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน                  
ต่ างก็ เห็นชอบ แต่ถ้ าสู งแล้ วทำไม่ ได้  ทำไม่สำเร็จตามแผน ท่ านก็ต้อง                    
กลับไปทบทวน อย่ างเช่น ในปี งบประมาณ พ.ศ.2567 ในส่ วนของ                       
กองสาธารณสุข ซึ่งเราได้รับโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาไว้               
ในความดูแล ซึ่งทุกครั้งที่มีการประชุมสภาฯ ผมจะให้ความเห็นในเรื่องนี้              
มาโดยตลอด เมื่อเราต่อสู้ฟันฝ่าถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล               
มาได้แล้ว สิ่งที่เราต้องดูแลเขานั่นคือ เราต้องสร้างความมั่นใจ ว่าถ้าเขา             
มาอยู่กับเราแล้ว เขาจะมีเสถียรภาพในการทำงานได้ดีกว่าสังกัดเดิม                
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์สำนักงาน 
อุปกรณ์การแพทย์ บุคลากร ผมขอทราบมูลเพ่ิมเติม ว่ากองสาธารณสุข                  
ได้ใช้งบประมาณ ในปี พ.ศ.2567 ในเรื่องต่าง  ๆเหล่านี้ไปเท่าไหร่ คงเหลือเท่าไหร่ 
และจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.2567                 
ได้เมื่อไหร่ เพราะงบประมาณใหม่ก็จะมาอีกแล้ว 200 กว่าล้าน ทุกครั้ง             
ที่ท่านชี้แจง ท่านก็บอกว่าอยู่ระหว่างดำเนินการ แต่ในปีงบประมาณนี้           
เหลือเวลาอีก 30 วัน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางแห่งยังได้รับแค่
เครื่องซักผ้าเพียงเครื่องเดียว ผมเชื่อว่าท่านนายกฯ พยายามกระตุ้นเรื่องนี้แล้ว 
แต่อาจจะเป็นที่เจ้าหน้าที่ของกองสาธารณสุข ซึ่งท่านต้องดูความจำเป็น
เร่งด่วนแต่ละพ้ืนที่ว่าเป็นอย่างไร ขอให้ท่านช่วยตอบคำถามให้ชัดเจน             
ว่าท่านติดขัดตรงไหน อย่างที่ผมได้นำเรียนหากเราไม่สร้างความม่ันใจให้เขา 
อาจจะทำให้การทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ ไม่มี เสถียรภาพ                 
ในการให้บริการประชาชน เขาอาจทำงานไม่สะดวก ขอถามผ่านท่าน
ประธานสภาฯ ถึงเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขครับ เรื่องที่สอง กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องทุนการศึกษา อันที่จริงผมชื่นชมท่านรักษาการ           
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ที่ท่านได้จัดงบประมาณ 
. 

 
 



๑๖ 
 

นายอรรถพล  คำมีสว่าง ตามเปอร์เซ็นต์ที่ได้รับ ประมาณ 1 - 2 ล้านบาทต่อปี ในเรื่องของทุนการศึกษา 
ให้กับเด็กนักเรียนในพ้ืนที่ เป็นสิ่งที่ดีที่เราได้ให้ความสำคัญกับการศึกษา         
ซึ่งเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเด็ก ผมเข้าใจว่าท่านต้องละเอียดในด้าน           
งานเอกสาร แต่ถ้าเราจะเปลี่ ยนความละเอียดจากยากให้ เป็นง่าย             
ให้กับประชาชาชนได้หรือไม่ ท่านส่งหนังสือไปที่ทำการกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 
โรงเรียนทุกแห่ง โดยคาดหวังว่าเมื่อหนังสือไปถึงแล้วนักเรีย นในถิ่น
ทุรกันดารจะไปขอรับเอกสาร และครูฝ่ายแนะแนวหรือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน     
จะช่วยเขียน แต่ในความเป็นจริงไม่มีใครช่วยครับ ท่านจะสังเกตเห็นว่า         
แต่ละครั้งเด็กที่ขอทุนการศึกษาจะถือแบบฟอร์มาที่กองการศึกษาฯ ตลอด 
แก้แล้วแก้อีก ในเขตพ้ืนที่ผมตำบลห้วยหม้าย ตำบลหัวเมือง ตำบลแดนชุมพล 
ผมเปิดบ้านให้เข้ามากรอกเอกสารที่บ้านผมเลย ผมส่งมาทั้งหมดประมาณ        
50 - 60 ราย ผ่าน 11 ราย นอกนั้นตกหมด เหตุผลเอกสารไม่พร้อม          
เพราะอะไรรู้ไหมครับ อย่างเช่น ในเขตตำบลห้วยหม้ายตกหมด เพราะเด็ก        
เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 อยู่กับตา ยาย อายุ 70 ปี กรอกเอกสารไม่ถูก           
แก้แล้วแก้อีก สุดท้ายไม่ผ่าน เพราะคุณตาเขียนผิด ต้องไปดูสภาพบ้าน         
ไปดูความเป็นอยู่  จุดนี้ท่ านต้องหาวิธีแนวทางการแก้ ไขทำอย่างไร                  
ให้เกิดความสะดวกมากขึ้น ถ้าวันนี้ท่านรองเสรี ทรงศักดิ์ ท่านมาประชุมฯ 
ผมจะขอถามท่านว่า ท่านใช้เกณฑ์พิจารณาอย่างไร เด็กยากจนในพ้ืนที่ผม
ตกหมด มันเป็นโอกาสที่เขาจะได้รับ ผมไม่ได้รับอะไรจากเขาหรอกครับ          
แต่ได้เห็นรอยยิ้มได้เห็นเขามีความสุข ดังนั้นกองการศึกษาฯ ลองหาวิธีว่า    
เราจะทำอย่างไร ที่ เราจะไปทำให้ ระบบเอกสารเหล่ านี้ มันง่ายขึ้น                   
เช่น ไปตั้งจุดรับเอกสารเป็นอำเภอได้หรือไม่ สิ่งที่อยากฝากผ่านท่าน
ประธานสภาฯ ถึงกองการศึกษาฯ ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะขอออก               
ความคิดเห็น และอยากจะนำเรียนท่านนายกฯ ในเรื่องการใช้งบประมาณ  
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน ขอบคุณครับ 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอบคุณท่านอรรถพล  คำมีสว่าง ครับ  
ประธานสภา อบจ.แพร่  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่   
ประธานที่ประชุม   ขอเป็นเรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568       
. ขอเชิญท่านกุลชา  บัญสว่าง ครับ     

นางกุลชา  บัญสว่าง    เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน            
.  ดิ ฉั นนางกุ ลชา  บั ญสว่ าง สมาชิ กสภาองค์ การบริหารส่ วน              
จังหวัดแพร่ อำเภอวังชิ้น เขต 1 

   จากที่ท่านนายกฯ ได้แถลงเรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2568 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ดิฉัน               
ขออนุญาตตั้งข้อสังเกตในส่วนของแผนงาน ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานสาธารณสุข ตั้งไว้ จำนวน 243,847,500.- บาท ขอตั้งข้อสังเกต           
.                  

 



๑๗ 
 

นางกุลชา  บัญสว่าง ในเรื่องของค่าใช้สอย จำนวน 69,371,000.- บาท ซึ่งตั้งไว้มากกว่า              
งบบุคลากรของบางแผนงานด้วยซ้ำ ในการทำงานของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล เรารับถ่ายโอนมาเพ่ือที่จะให้ช่วยอำนวยความสะดวก               
ในส่วนของการรักษาพยาบาลให้กับพ่ีน้องประชาชน เพ่ือลดความแออัด          
ของผู้ป่วยที่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาลประจำอำเภอ และในส่วนของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมีหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยเบื้องต้น ที่ไม่ใช่
ผู้ป่วยหนัก ไม่จำเป็นต้องส่งโรงพยาบาล ดูจากปีงบประมาณที่ผ่านมา            
เมื่อเรารับถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาแล้ว ก็ดูเหมือน             
ไม่มีอะไรดีขึ้น เหมือนเดิม ซึ่งในการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 600 กว่าล้านบาท 
ครึ่งหนึ่งของงบประมาณเกือบจะเป็นของกองสาธารณสุข 70 เปอร์เซ็นต์
ของด้านการบริการชุมชนและสังคม เป็นเรื่องของแผนงานสาธารณสุข             
วันนี้ในส่วนของสมาชิกสภาฯ เห็นชอบงบประมาณให้ท่านได้ แต่ท่านก็ต้อง             
ใช้ให้เกิดความคุ้มค่า วันนี้เราจะทำอย่างไรให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
เข้าถึงพ่ีน้องประชาชนได้อย่างแท้จริง ขอเรียนฝากผ่านท่านประธานสภาฯ 
ถึงท่านนายกฯ และคณะผู้บริหาร ขอบคุณค่ะ 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอบคุณท่านกุลชา  บัญสว่าง ครับ  
ประธานสภา อบจ.แพร่  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่   
ประธานที่ประชุม   ขอเชิญท่านมยุรี  ยาวิชัย ครับ 

นางมยุรี  ยาวิชัย    เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน            
.  ดิ ฉั นนางมยุ รี   ยาวิ ชั ย  สมาชิ กสภาองค์ การบริ ห ารส่ วน              
จังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ เขต 3 
 เมื่อสักครู่ทีท่่านกุลชา บัญสว่าง ได้พูดถึงโครงการของกองสาธารณสุข 
ดิฉันเห็นพ้อง เนื่องจากว่าในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 หลังจากท่ีเรารับโอน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาแล้ว เราก็ดูแลเป็นกรณีพิเศษ แม้จะมี
ปัญหาเรื่องการถ่ายโอนยังไม่เรียบร้อย แต่ในปีที่ผ่านมา เราจะเห็นถึง
ข้อบกพร่อง ข้อดี ข้อเสีย ของการรับโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
และในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และ
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จะอนุมัติงบประมาณให้กองสาธารณสุข
เป็นจำนวนมาก ประมาณ 243 ล้านบาท ซึ่งเป็นงบประมาณที่ค่อนข้างสูง
เลยทีเดียว ถึงจะเป็นงบประมาณของเราเองและเป็นเงินอุดหนุน ที่ท่าน
นายกฯ ได้ไปจัดหางบประมาณมาอย่างไรก็แล้วแต่ แต่เมื่อได้งบประมาณ
มาแล้ว ก็ได้จัดสรรให้กองสาธารณสุขเป็นจำนวนมาก ดิฉันคิดว่าในพ้ืนที่        
ทุกเขตการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่แต่ละเขต ต้องมี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอย่างน้อย 4 - 7 แห่ง ในช่วงแรกๆ         
.           
 
 



๑๘ 
 

นางมยุรี  ยาวิชัย ท่านนายกฯ ได้เชิญชวนให้ท่านสมาชิกสภาฯ แต่ละเขต เข้าไปช่วยดูแล
ความเรียบร้อย แต่ในช่วงหลังๆ นี้  ท่านอาจจะเชิญชวนสมาชิกสภาฯ            
น้อยไป ซึ่งอาจจะอยู่ขั้นตอนของผู้บริหารเป็นส่วนใหญ่ จากที่ ได้สังเกตดู         
เราจะเห็นถึงความแตกต่าง เรื่องของการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อ
วัสดุอุปกรณ์ ซึ่งต่อจากนี้ไปคงมีการดำเนินการจัดซื้อเพ่ิมขึ้น โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบล ก็จะมีความเข้มแข็งและมีความมั่นคง สามารถ
ให้บริการอย่างประชาชนได้เพ่ิมขึ้นเช่นกัน ก็คงจะเหมือนที่ท่านกุลชา บัญสว่าง 
ได้พูดไว้เมื่อสักครู่ ดิฉันก็อยากเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนมากกว่านี้ 
อยากให้เป็นสถานที่ที่ประชาชนอยากเข้าไปใช้บริการมากขึ้น เพราะตอน        
ที่เขาสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนั้น เรื่องของการบริหารงบประมาณ
อาจทำได้ไม่ดีเท่านี้ การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ อาจทำได้ไม่ดีเท่านี้ หลังจาก            
ที่เราจัดสรรงบประมาณให้ท่านเพ่ิมขึ้น แต่ท่านจะนั่งรอคนไข้เข้ามาใช้
บริการอย่างเดียว ดิฉันว่าคงไม่ใช่ เพราะถ้ามีเงินงบประมาณมากขนาดนี้     
จะรอรักษาให้กับประชาชนที่เจ็บป่วยเท่านั้น คงไม่ใช่ ท่านต้องออกไปดูแล
ทำให้พ่ีน้องประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ชื่อบอกว่าเป็นการส่งเสริม
สุขภาพตำบล ก็ต้องเป็นการส่งเสริมสุขภาพ ไม่ใช่เป็นการรักษาสุขภาพ        
หากว่าเป็นการส่งเสริมสุขภาพแล้ว ท่านนายกฯ ต้องออกนโยบายเชิงรุก                
ให้กับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เมื่อวันก่อนดิฉันได้เข้า
ไปตรวจเช็คร่างกาย เครื่องมือที่ใช้สามารถตรวจเช็คได้ว่าเส้นผ่าศูนย์กลางขา
ของคุณไม่เท่ากัน เพราะขาดิฉันเคยหัก เครื่องมือก็ยังทราบ ดิฉันชอบมาก 
ยิ่งต่อไปอุปกรณ์ที่เราจะจัดซื้อให้เขามีประสิทธิภาพดีขนาดนี้ แล้วท่านจะรอ
ให้พ่ีน้องประชาชนที่อยู่ในบ้าน เดินออกมาใช้บริการโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลเอง โดยที่เราไม่บอก ไมเ่ชิญชวน ดิฉันเชื่อว่าเขาไม่ทราบแน่นอน 
ต่อไปนี้กองสาธารณสุขต้องทำงานหนักมากขึ้นให้ สมกับงบประมาณ                      
ที่กองท่านได้รับ และจำนวนบุคลากรของท่านก็มีมากเหลือเกิน บางแห่ง                 
มีเจ้าหน้าที่ 7 - 12 คน แต่ดูแลพ่ีน้องประชาชน 1 ตำบล เพราะฉะนั้น   
ท่านควรจะทำงานให้ขะมักเขม้นมากขึ้น ให้ ได้ผลสัมฤทธิ์มากยิ่ งขึ้น                     
เพ่ือในอนาคตท่านนายกฯ จะได้ไปจัดหางบประมาณมาให้ท่านมากขึ้น 
ประชาชนในพ้ืนที่ก็จะได้รับประโยชน์มากขึ้น แต่ไม่ใช่ว่าท่านจะรอให้เขา
ป่วยแล้วเดินเข้ามาหา แต่เราต้องออกไปหาเขาเอง ไปตรวจสุขภาพให้เขา 
ไปให้คำแนะนำในการรักษาสุขภาพ ดูแลสุขภาพ หากพบว่าเจ็บป่วยหนัก              
ก็จะได้รีบนำส่งโรงพยาบาล สิ่งนี้คือสิ่งที่ดิฉันคาดหวังจากกองสาธารณสุข 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และคาดหวังว่างบประมาณปี พ.ศ.2568 
ที่ท่านกำลังจะได้รับการเห็นชอบจากสภาฯ แห่งนี้ จะสามารถช่วยให้พ่ีน้อง
ประชาชนชาวจังหวัดแพร่ทุกอำเภอ ทุกพ้ืนที่ของเรา มีสุขภาพร่างกายที่ดี 
และมีชีวิตที่ยั่งยืน ขอบคุณค่ะ 

 
    
 
 
 



๑๙ 
 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอบคุณท่านมยุรี  ยาวิชัย ครับ  
ประธานสภา อบจ.แพร่  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่   
ประธานที่ประชุม   ถ้าไม่มี ขอเชิญท่านนายกฯ ตอบข้อซักถาม ครับ   

นายอนุวัธ  วงศ์วรรณ   เรียนท่ านประธานสภาองค์การบริหารส่ วนจั งหวัดแพร่  และ                    
นายก อบจ.แพร่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 

  ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ หลายๆ ท่านที่ได้ท้วงติง และ    
ให้ข้อแนะนำ ตลอดจนถึงให้ข้อมูลต่างๆ เพ่ือเป็นประโยชน์กับองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ในการบริหารงานต่อไป ซ่ึงผมจะขอนำเรียนในบาง
ประเด็นที่ท่านได้สอบถาม กรณีด้านการจัดเก็บภาษี ประมาณการปี 256๘ 
ลดลงจากปี ๒๕๖๗ จำนวน 2,๐๐๐,๐๐๐.- บาท องค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่ มีการจัดเก็บภาษี เองหลักๆ อยู่  3 ชนิด ๑.ภาษี โรงแรม              
๒. ภาษีน้ำมัน ๓.ภาษียาสูบ ผมคิดว่าภาษีโรงแรมน่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม
ภาษีน้ำมันจัดเก็บอาจจะลดลงนิดหน่อย ส่วนภาษยีาสูบจัดเก็บลดลงแน่นอน                 
เราจึงได้ตั้งประมาณการไว้ตามนี้ อยากให้การจัดเก็บเป็นไปตามประมาณการ
และข้อเท็จจริง จึงได้ลดประมาณการรายรับลง ซึ่งตรงนี้ก็เป็นปัญหาของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศ ที่เราพยายามที่จะนำเรียนให้ทาง
สำนักงบประมาณได้รับทราบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตั้งงบประมาณไว้ 
600 กว่าล้านบาท แต่เขาอนุญาตให้ เราจัดเก็บภาษีได้เพียง ๓ ชนิด            
ถ้าเรามีโอกาสได้จัดเก็บภาษีได้เพ่ิมขึ้น เช่น ภาษีมูลค่าเพ่ิม ถ้าแบ่งมาให้เรา       
ก็อาจจะเป็นรายได้ที่เราไม่ต้องไปขอรัฐบาล ขอสำนักงบประมาณให้ยุ่งยาก
ในส่วนนี้เราก็ได้ทำเรื่องชี้แจงไปแล้ว สำหรับเรื่องงบบุคลากรที่เพ่ิมขึ้น       
ความจริงแล้วตามหนังสือของกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 14 มิถุนายน 
2567 เขาให้บวกบุคลากรถ่ายโอนทั้ งหมดเข้ามาอยู่ ในงบประมาณ          
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งแต่ก่อนเขาไม่ต้องบวก ดังนั้นแล้ว
งบประมาณที่เพ่ิมเป็น 240 ล้านบาท เป็นเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง   
เงินต่างๆ ของบุคลากรสาธารณสุขที่บวกเพ่ิมในรายจ่ายขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ อันนี้ก็จะเป็นผลดี เพราะว่าไม่เช่นนั้นงบบุคลากรและ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ จะเกิน 40% ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ เมื่อเราได้ถ่าย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเข้ามา ก็สามารถทำให้ลดความกังวล 
40% ไปได้ สำหรับงบประมาณเงินอุดหนุนต่างๆ ขณะนี้ก็เราได้ขอไปทาง
อนุกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรเรียบร้อย ก็ถือว่าเราจะได้ตามนี้แล้ว
ขาดอีกแห่งเดียวที่เราจะไปชี้แจงก็คือสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งก็คาดว่าไม่มีปัญหา
เพราะเราก็ชี้แจงไปตามความจริง ท่านสมาชิกสภาฯ ไม่ต้องห่วง ว่าเราจะ
ไดร้ับเงินอุดหนุนลดลง กรณีเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผมขอนำเรียนว่าที่การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 
เพราะผมเป็นคนสั่งการระงับเอง เพราะว่าขณะนี้ทางมูลนิธิรักษ์ป่าน่าน         
ซ่ึงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม 

 ราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานท่านมีดำริว่าจังหวัดน่านช่วยไปเยอะแล้ว     
.   

 
 



๒๐ 
 

นายอนุวัธ  วงศ์วรรณ ให้ไปช่วยจังหวัดข้างเคียงบ้าง ท่านอาจจะได้ทราบมาบ้างว่ามีเจ้าหน้าที่    
นายก อบจ.แพร่ ของมูลนิธินี้มาเยี่ยมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางแห่ง และเขาก็จะ

สอบถามว่าขาดอะไร ต้องการอะไร เขาก็จัดซื้อให้หมด ผมจึงให้นโยบาย     
ไปว่าอะไรที่ท่านขอมาแล้วยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อ ขอให้ท่านแจ้งเขา      
ไปเลย หลายๆ แห่งได้รับ ไม่ว่าจะเป็นวัสดุ อุปกรณ์ ยานพาหนะ บางแห่ง
เขาให้รถยนต์เลยนะครับ เช่น โรงพยาบาลสูงเม่นเขาให้ งบประมาณ         
100 กว่าล้านบาท เพราะฉะนั้นผมก็เลยบอกว่าเพ่ือประหยัดงบประมาณ
ของเรา เรารอให้ทางมูลนิธิรักษ์ป่าน่าน ซึ่งมูลนิธินี้การได้มาซึ่งสิ่งของ           
ที่เขาจะให้นั้นง่ายมาก ไม่ต้องมีการประกวดราคาอะไรทั้งสิ้น จัดซื้อได้เลย
เช่น กรณีสร้างห้องน้ำ ถ้าท่านจะทำก็แจ้งเขาได้เลย ผมก็เลยคิดว่าหลายสิ่ง
หลายอย่างซึ่งเป็นการขอซ้ำซ้อนกับเราอยู่แล้ว ผมก็เลยบอกให้ระงับการ
จัดซื้อของเราไว้ก่อน ซึ่งมูลนิธินี้ เขาไปทุกแห่ง เขามีความคล่องตัว และ        
การขอซื้ออุปกรณ์ต่างๆ ทำได้โดยง่าย จึงขอเรียนและแจ้งให้สมาชิกสภาฯ
ทุกท่านทราบ และผมก็แจ้งเรื่องนี้ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล        
ได้รับทราบแล้ว สำหรับเรื่องทุนการศึกษา ผมได้ให้นโยบายไปว่าแต่ก่อน     
กองการศึกษาฯ จะให้ทุนเด็ก 1,๐๐๐.- บาท 2,000.- บาท เจ้าหน้าที่     
ต้องไปดูบ้านเด็กทุกหลัง เอาเงินงบประมาณที่เสียไปตรงนั้น นำมาให้เด็ก   
จะดีกว่า ผมจึงให้แต่ละโรงเรียนเป็นผู้เสนอรายชื่อมาโรงเรียนว่าอย่างไร     
เราก็ว่าอย่างนั้น เพราะเราให้เกียรติผู้อำนวยการโรงเรียน เด็กสมัครมา 
๓๐๐ คน ก็ต้องไปดูบ้านเด็ก 300 หลัง ซึ่งเป็นการเสียค่าเดินทาง เสียเวลา 
แทนที่เจ้าหน้าที่เราจะได้ไปทำงานอย่างอ่ืนได้ ต้องตั้งคณะกรรมการอีก       
7 - 8 คน ตรงนี้ผมก็ต้องขอประทานโทษด้วยถ้าขัดข้องอย่างไร แต่ตามปกติ
ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนจะเป็นพ่ีเลี้ยงของเด็กนักเรียน ที่จะกรอกข้อมูลต่างๆ
เราไม่ได้บั งคับให้ เด็กต้องกรอกข้อมูลเอง เพราะเราให้สิทธิ์ โรงเรียน            
เป็นผู้ส่งรายชื่อเด็กมา เขาก็จะต้องเป็นผู้ที่จะต้องดูแลเด็กคนนั้น เพราะว่า         
ทุกโรงเรียนเขาก็แจ้งมาว่ามีการออกไปเยี่ยมบ้านนักเรียนเป็นประจำทุกปี
เพราะฉะนั้นเขาจะไม่มีการผิดพลาด เขาบอกว่าเขามีครูออกเยี่ยมบ้าน        
ทุกแห่ง เราก็ใช้ข้อมูลตามที่ เขาให้มาช่วยในการพิจารณาเพ่ือให้ เกิด        
ความเป็นธรรมในสังคม ต่อไปเรื่องเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของกองสาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ถ่ายโอนมาสมบูรณ์ 100% มีแห่งเดียว    
คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งโฮ้ง หมายความว่าเราสามารถ        
นำงบประมาณไปลงได้ ที่ อ่ืนอีก 120 แห่ง ยังไม่มีการถ่ายโอนที่ถูกต้อง
เพราะฉะนั้นอาคาร สิ่งปลูกสร้างต่างๆ เราไม่สามารถนำงบประมาณไปลงได้
และที่ค่าใช้จ่ายของกองสาธารณสุขมีจำนวนมาก เพราะว่าเป็นงบผูกพัน 
และตั้งมาในการรับโอน ตอนรับโอนเรามีเงื่อนไขว่า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
จะแบ่งเป็นขนาด S M L ขนาด S ให้งบประมาณ 1,๐๐๐,๐๐๐.- บาทต่อปี     
ขนาด M ให้งบประมาณ 1,5๐0,000.- บาทต่อปี ขนาด L ให้งบประมาณ 
2,๐00,๐๐๐.- บาทต่อปี  แต่ครั้ งนี้ งบประมาณที่ เราได้ รับ  ขนาด S             
.                          

 
 



๒๑ 
 

นายอนุวัธ  วงศ์วรรณ 400,000.- บาทต่อปี ขนาด M 600,000.- บาทต่อปี และขนาด L  
นายก อบจ.แพร่ 1,000,000.- บาทต่อปี  เงินจำนวนนี้ เราได้รับมาแล้วก็ส่ งต่อไปยัง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแต่ละแห่ง จึงขอเรียนให้สมาชิกสภาฯ   
ทุกท่านทราบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแต่ละแห่งเขาจะมี             
เงินรายได้ ที่เขาได้รับโดยการทำงาน วันนี้เขาทำงานอะไรบ้าง เขาก็คีย์
ข้อมูลส่งไปทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขาจะส่งเงิน
ตรงมาให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแต่ละแห่งเลย ไม่ผ่านเรา          
ถ้าเขาทำงานเยอะเขาก็มีรายได้เยอะ ผมขอเรียนให้ท่านทราบว่าแต่ละ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล มีเงินบำรุงเหลืออยู่ขณะนี้แห่งละเท่าไหร่ 
เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกาญจนา จำนวน 2,124,155.- บาท 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช่อแฮ จำนวน 1,331,000.- บาท 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าข้าม จำนวน 1,118,000.- บาท 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งกวาว จำนวน 1,513,000.- บาท 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งโฮ้ง จำนวน 1,๒๐๐ ,000.- บาท 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาคูหา จำนวน 1,082,000.- บาท 
เพราะฉะนั้นท่านสมาชิกสภาฯ ไปบอกเขาได้เลยว่า เมื่ออยู่กับเราเงินเขาได้             
มากกว่าเดิม และในแต่ละแห่ งเมื่อท่ านมี เงินบำรุงเหลือจำนวนมาก              
หากท่านจะปรับปรุงซ่อมแซมอะไร ท่านก็ไม่ต้องมาของบประมาณจากเรา 
ท่านใช้เงินบำรุงของท่านได้เลย จะเก็บเอาไว้ทำไม ท่านต้องใช้เงินของท่าน 
นอกจากเงินจำนวนนี้แล้ว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาจะมีเงิน            
อีกประเภทหนึ่ง เป็นเงินที่ได้รับจากการทอดกฐิน การรับบริจาค เงินส่วนนี้
เขาจะแบ่งเป็นอีกบัญชีหนึ่ง ซึ่งบัญชีนั้นเขาไม่ต้องรายงานให้เราทราบ    
และส่วนใหญ่จะใช้เป็นชื่อ อสม. เขาสามารถนำออกมาใช้ได้เลย จำนวนเงิน            
ก็ไม่ใช่น้อยๆ เหมือนกัน ดังนั้น เรื่องที่ท่านคิดว่าการถ่ายโอนมาอยู่กับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วด้อยกว่าเดิม เป็นไปไม่ได้ แต่ว่าทำไม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจึงไม่ได้รับการดูแล หรือว่าไม่ได้รับการ
ปรับปรุงซ่อมแซม เราไม่สามารถนำงบประมาณไปดำเนินการตรงนั้นได้         
แต่ว่าสมมุติ โดนพายุ หลังคาเสียหาย เราสามารถให้ เป็นเงินบำรุงได้                 
แต่เขาจะต้องไปดำเนินการเอง จึงขอเรียนให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านทราบ 
และขอขอบคุณ สมาชิกสภาฯ ทุกท่ าน  ที่ ได้กรุณ าให้ ความคิด เห็ น 
ข้อเสนอแนะ เราจะทำให้ดีที่สุด เพ่ือให้พ่ีน้องประชาชนชาวจังหวัดแพร่          
มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง เรารอให้ทาง
มูลนิธิรักษ์ป่าน่านเขาดำเนินการเสร็จสิ้นก่อน ซึ่งมูลนิธินี้เขาค่อนข้างไม่มี
ตารางเวลาที่แน่นอน เขาอยากมาเขาก็มา มาก็มาถามว่าเราต้องการอะไร 
ผมคิดว่าปีนี้ทั่วทั้งจังหวัดแพร่ ได้รับงบประมาณจากมูลนิธินี้  ไม่ต่ำกว่า    
500 ล้ านบาท  แค่ โรงพยาบาลสู งเม่น  ก็ประมาณ  120 ล้ านบาท 
โรงพยาบาลแพร่อีก ซึ่งเขาบอกว่าแต่ละปีเขาต้องใช้เงินให้ได้ 2,๐๐๐ ล้านบาท 
ขอนำเรียนให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับทราบ ขอบคุณครับ 

 
 

 



๒๒ 
 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ 
ประธานสภา อบจ.แพร่  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่   
.ประธานที่ประชุม   ไม่มีนะครับ 
  ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้ วยข้อบั งคับการประชุม               
 สภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่  3) พ.ศ. 2565 ข้อ 45                      
 ญั ตติ ร่ างข้ อบั ญญั ติ งบประมาณจะพิ จารณาสามวาระรวดเดี ยวไม่ ได้                             
 และในการพิจารณาวาระที่ สองให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ ไว้                             
 ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่ วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่าง                    
. ข้อบัญญัติงบประมาณนั้น และข้อ 47 ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติ              
 วาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ              
 และลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้น  

 ผมจะขอมติ สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบรับหลักการแห่งร่าง               
ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568                 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (วาระที่หนึ่ง)    

    ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ 

มติที่ประชุม  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  เห็นชอบ จำนวน 23 ท่าน  
   - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไม่เห็นชอบ จำนวน -   ท่าน  
  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอบคุณครับ เป็นอันว่าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่แห่งนี้  
ประธานสภา อบจ.แพร่ ได้รับหลักการร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ             
ประธานที่ประชุม พ.ศ.2568 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (วาระที่หนึ่ง) 

 ต่อไปเป็นการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ   
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 
 ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว 
ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่น             
ส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด 
 ข้อ 103 คณะกรรมการ สภาท้องถิ่นมี 2 ประเภท คือ    
 (1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่น                 
มีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน..... 
 ข้อ 107 .....วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้
เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น แล้วแต่กรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่น เป็นผู้
เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณี                  
ที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง  
          การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จำกัดจำนวน.....  
 
 

 



๒๓ 
 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอหารือในที่ ประชุมสภาฯ แห่ งนี้ ว่าจะใช้คณะกรรมการ
ประธานสภา อบจ.แพร่ แปรญัตติร่างข้อบัญญัติชุดเดิมที่เคยตั้งไว้ หรือจะคัดเลือกคณะกรรมการ      
ประธานที่ประชุม แปรญัตติร่างข้อบัญญัติชุดใหม่ ท่านมีความคิดเห็นเป็นอย่างไร เชิญท่าน            
  สมาชิกสภาฯ เสนอครับ 

 ขอเชิญท่านแสงสว่าง  เสือขำ 

นายแสงสว่าง  เสือขำ   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน             

   กระผมนายแสงสว่าง  เสือขำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่  อำเภอลอง เขต ๑ ขอเสนอใช้คณะกรรมการแปรญัตติ                 
ร่างข้อบัญญัติ ชุดใหม่ ปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 7 คน เป็นคณะกรรมการ                 
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ                  
พ.ศ.2568 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ครับ  

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอบคุณท่านแสงสว่าง  เสือขำ ครับ  
ประธานสภา อบจ.แพร่   ขอผู้รับรองโดยการแสดงตนด้วยครับ 
ประธานที่ประชุม 

นายโชคชัย  พันศิริวรรณ   รับรอง (ยกมือ)    

นายบุญโชติ  ยานสกุล   รับรอง (ยกมือ) 

ประธานสภา อบจ.แพร่  ตามที่ท่านแสงสว่าง  เสือขำ เสนอให้ใช้คณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธานที่ประชุม ร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568          
.  ชุดใหม่ จำนวน 7 คน             
  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน ขอเรียนเชิญครับ 

  ถ้าไม่มี  กระผมใคร่ขอมติ  
  ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ 

มติที่ประชุม  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  เห็นชอบ จำนวน 23 ท่าน  
   - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไม่เห็นชอบ จำนวน -   ท่าน  
  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอบคุณ ครับ  สรุปว่าที่ ประชุมแห่ งนี้ มี มติ เห็นชอบ ตามที่              
ประธานสภา อบจ.แพร่ ท่านแสงสว่าง  เสือขำ เสนอให้ใช้คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
ประธานที่ประชุม เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ชุดใหม่               
  จำนวน 7 คน ครับ  

 

 

 
 
 



๒๔ 
 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ต่อไปเป็นการเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ เพ่ือคัดเลือกเป็นคณะกรรมการ   
ประธานสภา อบจ.แพร่            แปรญัตติร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ   
ประธานที่ประชุม พ.ศ.2568 

 ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ           
ร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568  
 คนที่ 1 ขอเรียนเชิญครับ   

    ขอเชิญท่านอาทิตยา  อินนะไชย ครับ 

นางสาวอาทิตยา  อินนะไชย   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
ผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน 

   ดิฉันนางสาวอาทิตยา  อินนะไชย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่ อำเภอสอง เขต 2 

   ขอเสนอนายโชคชัย พันศิริวรรณ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ           
ร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 
คนที่ 1 คะ่  

นายวิตติ  แสงสุพรรณ     ขอผู้รับรองโดยการแสดงตนด้วยครับ  
ประธานสภา อบจ.แพร่ 
ประธานที่ประชุม 

นายธีรยุทธ์  เอกจิตต์    รับรอง (ยกมือ)    

นายมังกร  ชื่นสนธิพันธุ์   รับรอง (ยกมือ) 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ   ผู้รับรองถูกต้อง สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอคณะกรรมการ
ประธานสภา อบจ.แพร่ แปรญัตติร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
ประธานที่ประชุม พ.ศ.2568 คนที่ 1 อีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ 
   ถ้าไม่มีท่านใดเสนออีก เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้ เห็นชอบให้              

นายโชคชัย  พันศิริวรรณ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ                   
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 คนที่ 1 ครับ
   

ที่ประชุม     รับทราบ 
 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ                 
ประธานสภา อบจ.แพร่ ร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 
ประธานที่ประชุม คนที่ 2 ขอเรียนเชิญครับ   
   ขอเชิญท่านปัญจพัฒน์  สิริกรวัฒนกุล ครับ 
 
 
 
 



๒๕ 
 

นายปัญจพัฒน์  สิริกรวัฒนกุล   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
ผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน 

   กระผมนายปัญจพัฒน์  สิริกรวัฒนกุล สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ เขต 6 

   ขอเสนอนายวุฒิพงศ์  กาซ้อง เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ           
ร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 
คนที่ 2 ครับ   

นายวิตติ  แสงสุพรรณ     ขอผู้รับรองโดยการแสดงตนด้วยครับ  
ประธานสภา อบจ.แพร่ 
ประธานทีป่ระชุม 

นายสังสาคร  วังคำ    รับรอง (ยกมือ)    

นายอนันต์  กาศสมบูรณ ์   รับรอง (ยกมือ) 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ   ผู้รับรองถูกต้อง สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอคณะกรรมการ
ประธานสภา อบจ.แพร่ แปรญัตติร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
ประธานที่ประชุม พ.ศ.2568 คนที่ 2 อีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ 
   ถ้าไม่มีท่านใดเสนออีก เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้ เห็นชอบให้              

นายวุฒิ พงศ์   กาซ้อง เป็ นคณ ะกรรมการแปรญั ตติ ร่างข้อบัญ ญั ติ                      
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 คนที่ 2 ครับ
   

ที่ประชุม     รับทราบ 
 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ                 
ประธานสภา อบจ.แพร่ ร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
ประธานที่ประชุม คนที่ 3 ขอเรียนเชิญครับ  

   ขอเชิญท่านวุฒิพงศ์  กาซ้อง ครับ 

นายวุฒิพงศ์  กาซ้อง   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
ผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน 

   กระผมนายวุฒิพงศ์  กาซ้อง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ เขต ๒    

   ขอเสนอนายปัญจพัฒน์  สิริกรวัฒนกุล  เป็นคณะกรรมการ                  
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ                        
พ.ศ.2568 คนที่ 3 ครับ  

นายวิตติ  แสงสุพรรณ     ขอผู้รับรองโดยการแสดงตนด้วยครับ  
ประธานสภา อบจ.แพร่ 
ประธานที่ประชุม 

 



๒๖ 
 

นางมยุรี  ยาวิชัย    รับรอง (ยกมือ)    

นายอรรถพล  คำมีสว่าง   รับรอง (ยกมือ) 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ   ผู้รับรองถูกต้อง สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอคณะกรรมการ
ประธานสภา อบจ.แพร่ แปรญัตติร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
ประธานที่ประชุม พ.ศ.2568 คนที่ 3 อีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ 
   ถ้าไม่มีท่านใดเสนออีก เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้ เห็นชอบให้              

นายปัญจพัฒน์  สิริกรวัฒนกุล คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ                   
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 คนที่ 3 ครับ 

   

ที่ประชุม     รับทราบ 
   

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ                 
ประธานสภา อบจ.แพร่ ร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568  
ประธานที่ประชุม คนที่ 4 ขอเรียนเชิญครับ 
   ขอเชิญท่านสุขาวดี  วังคำ ครับ 

นางสุขาวดี  วังคำ   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
ผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน 

   ดิฉันนางสุขาวดี วังคำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อำเภอสูงเม่น เขต ๒    

   ขอเสนอนางมยุรี   ยาวิชั ย  เป็ นคณ ะกรรมการแปรญั ตติ            
ร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
คนที่ 4 ค่ะ  

นายวิตติ  แสงสุพรรณ     ขอผู้รับรองโดยการแสดงตนด้วยครับ  
ประธานสภา อบจ.แพร่ 
ประธานทีป่ระชุม 

นายพีรศักดิ์  บุญนิธิพันธุ์   รับรอง (ยกมือ)    

นายสนิท  เวียงนาค   รับรอง (ยกมือ) 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ   ผู้รับรองถูกต้อง สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอคณะกรรมการ
ประธานสภา อบจ.แพร่ แปรญัตติร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
ประธานที่ประชุม พ.ศ.2568 คนที่ 4 อีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ 
   ถ้าไม่มีท่านใดเสนออีก เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้ เห็นชอบให้              

น างมยุ รี   ย าวิ ชั ย  เป็ น ค ณ ะกรรม การแป รญั ต ติ ร่ า งข้ อบั ญ ญั ติ                   
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 คนที่ 4 ครับ
   

 
 
 
 



๒๗ 
 

ที่ประชุม     รับทราบ 
 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ                 
ประธานสภา อบจ.แพร่ ร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568  
ประธานที่ประชุม คนที่ 5 ขอเรียนเชิญครับ   
   ขอเชิญท่านมยุรี  ยาวิชัย ครับ 

นางมยุรี  ยาวิชัย   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
ผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน 

   ดิฉันนางมยุรี  ยาวิชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อำเภอเมืองแพร่ เขต 3    

   ขอเสนอนางสุขาวดี   วั งคำ เป็นคณะกรรมการแปรญั ตติ            
ร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
คนที่ 5 ค่ะ  

นายวิตติ  แสงสุพรรณ     ขอผู้รับรองโดยการแสดงตนด้วยครับ  
ประธานสภา อบจ.แพร่ 
ประธานที่ประชุม 

นางกุลชา  บัญสว่าง    รับรอง (ยกมือ)    

นายยุทธพันธุ์  บรรลือ   รับรอง (ยกมือ) 
. 
นายวิตติ  แสงสุพรรณ   ผู้รับรองถูกต้อง สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอคณะกรรมการ
ประธานสภา อบจ.แพร่ แปรญัตติร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
ประธานที่ประชุม พ.ศ.2568 คนที่ 5 อีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ 
   ถ้าไม่มีท่านใดเสนออีก เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้ เห็นชอบให้              

น างสุ ขาวดี   วั งคำ  เป็ น คณ ะกรรมการแป รญั ตติ ร่ า งข้ อบั ญ ญั ติ                   
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 คนที่ 5 ครับ
   

ที่ประชุม     รับทราบ 
 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ                 
ประธานสภา อบจ.แพร่ ร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
ประธานที่ประชุม คนที่ 6 ขอเรียนเชิญครับ   
   ขอเชิญท่านผิน  สิงห์เทพ ครับ 

 

 

 

 

 



๒๘ 
 

นายผิน  สิงห์เทพ   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
ผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน 

   กระผมนายผิน  สิงห์เทพ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อำเภอเมืองแพร่ เขต 5    

   ขอเสนอนายอรรถพล  คำมีสว่าง เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
ร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
คนที่ 6 ครับ  

นายวิตติ  แสงสุพรรณ     ขอผู้รับรองโดยการแสดงตนด้วยครับ  
ประธานสภา อบจ.แพร่ 
ประธานที่ประชุม 

นางธนินจิตรา  ศุภศิริ    รับรอง (ยกมือ)    

นายทศนาถ  สำเนียง   รับรอง (ยกมือ) 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ   ผู้รับรองถูกต้อง สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอคณะกรรมการ
ประธานสภา อบจ.แพร่ แปรญัตติร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
ประธานที่ประชุม พ.ศ.2568 คนที่ 6 อีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ 
   ถ้าไม่มีท่านใดเสนออีก เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้ เห็นชอบให้              

นายอรรถพล  คำมีสว่าง เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ                   
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 คนที่ 6 ครับ
   

ที่ประชุม     รับทราบ 
 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ                 
ประธานสภา อบจ.แพร่ ร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 
ประธานที่ประชุม คนที่ 7 ขอเรียนเชิญครับ   
   ขอเชิญท่านธีรยุทธ์  เอกจิตต์ ครับ 

นายธีรยุทธ์  เอกจิตต์   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
ผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน 

   กระผมนายธีรยุทธ์  เอกจิตต์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน            
จังหวัดแพร่ อำเภอร้องกวาง เขต 2   

   ขอเสนอนายมังกร  ชื่นสนธิพันธุ์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
ร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568            
คนที่ 7 ครับ  

 

 

 

 



๒๙ 
 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ     ขอผู้รับรองโดยการแสดงตนด้วยครับ  
ประธานสภา อบจ.แพร่ 
ประธานที่ประชุม 

นายเจริญ  สมปาน    รับรอง (ยกมือ)    

นางสาวพยอม  ขุนชุ่ม   รับรอง (ยกมือ) 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ   ผู้รับรองถูกต้อง สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอคณะกรรมการ
ประธานสภา อบจ.แพร่ แปรญัตติร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
ประธานที่ประชุม พ.ศ.2568 คนที่ 7 อีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ 
   ถ้าไม่มีท่านใดเสนออีก เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้ เห็นชอบให้              

นายมังกร  ชื่นสนธิพันธุ์  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ                   
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 คนที่ 7 ครับ
   

ที่ประชุม     รับทราบ 
 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ   เป็นอันว่าสภาฯ แห่งนี้ ได้เสนอชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ประธานสภา อบจ.แพร่ จั งหวัดแพร่  เพ่ื อเป็ นคณะกรรมการแปรญั ตติ ร่ างข้อบัญ ญั ติ  เรื่ อ ง                
ประธานที่ประชุม งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จำนวน 7 คน ดังนี้ 
   1. นายโชคชัย    พันศิริวรรณ 
   2. นายวุฒิพงศ์   กาซ้อง  
   3. นายปัญจพัฒน์ สิริกรวัฒนกุล  

 4. นางมยุรี   ยาวิชัย  
 5. นางสุขาวดี  วังคำ   
 6. นายอรรถพล  คำมีสว่าง  
 7. นายมังกร  ชื่นสนธิพันธุ์ 

  ทำหน้าที่พิจารณาร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕68 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

  ต่อไปเป็นการกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ และกำหนด       
 นัดประชุม เพ่ือแปรญัตติร่างข้อบัญญัต ิ 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 

พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ข้อ ๔๙ ญัตติร่างข้อบัญญัติ 
ที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้ คณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการ
แปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกําหนด
ระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติต่อ คณะกรรมการแปรญัตติด้วย และข้อ 45 
ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญั ตติ ไว้ ไม่น้ อยกว่ายี่สิบสี่ ชั่ วโมง                   
นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ งบประมาณนั้น 
 ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ครับ 

ขอเชิญท่านมังกร  ชื่นสนธิพันธุ์ ครับ 



๓๐ 
 

นายมังกร  ชื่นสนธิพันธุ์  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ 
และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน       

  กระผมนายมังกร  ชื่นสนธิพันธุ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่ อำเภอร้องกวาง เขต 1  

  ในฐานะคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ขอเสนอกำหนด
ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕68 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่           
ตั้งแต่วันที่ 22 - 23, 26 สิงหาคม 2567 เวลา 08.30 - 16.30 น.                 
ณ สำนักงานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อาคาร 1 ชั้น 1 และ                 
นัดประชุมเพ่ือแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ตั้งแต่วันที่ 27 - 28 สิงหาคม 
2567 เวลา 09.00 - ๑5.00 น. ณ สำนักงานสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่ อาคาร 1 ชั้น 1 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอบคุณท่านมังกร  ชื่นสนธิพันธุ์ ครับ                 
ประธานสภา อบจ.แพร่  ขอผู้รับรองโดยการแสดงตนด้วยครับ 
ประธานที่ประชุม 

นายอรรถพล  คำมีสว่าง       รับรอง (ยกมือ) 
    

นายวุฒิพงศ์  กาซ้อง   รับรอง (ยกมือ)   

นายวิตติ  แสงสุพรรณ   ผู้รับรองถูกต้อง สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอเป็นอย่างอ่ืน             
ประธานสภา อบจ.แพร่ อีกหรือไม ่ถ้าไม่มี  กระผมใคร่ขอมติ  
ประธานที่ประชุม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านใดเห็นชอบ 

ตามที่ท่านมังกร  ชื่นสนธิพันธุ์ เสนอกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ                   
ร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕68               
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตั้งแต่วันที่ 22 - 23, 26 สิงหาคม 
2567 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สำนักงานสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่ อาคาร 1 ชั้น 1 และนัดประชุมเพ่ือแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ 
ตั้ งแต่ วันที่  27 -28 สิ งหาคม 2566 เวลา 09 .00  - ๑5 .00 น .                         
ณ สำนักงานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อาคาร 1 ชั้น 1 
 ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ 

มติที่ประชุม  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  เห็นชอบ จำนวน 23 ท่าน  
   - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไม่เห็นชอบ จำนวน -   ท่าน  
  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 

 

 
 
 
 
 



๓๑ 
 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอบคุณครับ สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้ มีมติเห็นชอบให้กำหนด
ประธานสภา อบจ.แพร่ วันเสนอคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปี              
ประธานที่ประชุม งบประมาณ พ.ศ.๒๕68 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตั้งแต่วันที่      
. 22 - 23, 26 สิงหาคม 2567 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สำนักงาน             
. สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อาคาร 1 ชั้น 1 และนัดวันประชุม              
. เพ่ือแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ตั้งแต่วันที่  27 - 28 สิงหาคม 2566                    
. เวลา 09.00 - ๑5.00 น.  ณ สำนักงานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
. อาคาร 1 ชั้น 1 
  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5 ข้อ 5.3 

  ข้อ 5.3 ญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการใช้จ่าย                   
เงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กองช่าง  

 ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายอนุวัธ  วงศ์วรรณ   เรียนท่ านประธานสภาองค์การบริหารส่ วนจั งหวัดแพร่  และ                    
นายก อบจ.แพร่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 

 ระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.3 - 5.10 กระผมใคร่ขออนุญาตให้                     
นางสาวปาริชาติ หิรัญรัตน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่                 
ไดเ้ป็นผู้นำเสนอ ครับ 

 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอเชิญท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ครบั 
ประธานสภา อบจ.แพร่   
ประธานที่ประชุม 

นางสาวปาริชาติ  หิรัญรัตน์   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิก      
รองปลัด อบจ.แพร่ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 
  องค์การบริหารส่ วนจั งหวัดแพร่  ขอเสนอญั ตติ ขออนุมัติ

เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ                  
พ.ศ.2567 ตามมติอนุมัติในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2567 เมื่อวันอังคารที่ 12 
มีนาคม 2567 จำนวน 5 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,359,000.- บาท 
(หกล้านสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)  
 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน                  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 ข้อ 97                       
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้  โดยได้รับ
อนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
 (1) ให้กระทำได้เฉพาะภารกิจซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
 รายละเอียดตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ทุกท่านแล้ว 
 จึ งเรียนมาเพ่ื อ ให้ สภ าองค์ ก ารบ ริห ารส่ วนจั งห วัดแพ ร่                      
โปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป      

 



๓๒ 
 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอบคุณท่านรองปลัดฯ ครับ           
ประธานสภา อบจ.แพร่  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือซักถาม ขอเรียนเชิญครับ
ประธานที่ประชุม  ถ้าไม่มีท่านใดจะอภิปราย หรือซักถาม กระผมใคร่ขอมติ 
   มีสมาชิกสภาฯ ออกจากที่ประชุม จำนวน 1 ท่าน 

 สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
โครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
 ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ  

มติที่ประชุม - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  เห็นชอบ จำนวน 22  ท่าน  
  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไม่เห็นชอบ จำนวน      -   ท่าน  
 - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 

 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ   ขอบคุณครับ สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบญัตติขออนุมัติ
ประธานสภา อบจ.แพร่ เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
ประธานที่ประชุม   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5 ข้อ 5.4 

  ข้อ 5.4 ญัตติขออนุมัติยกเลิกโครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2567 กองช่าง 
  ขอเชิญท่านรองปลัดฯ ครับ 

นางสาวปาริชาติ  หิรัญรัตน์   เรียนท่ านประธานสภาองค์การบริหารส่ วนจั งหวัดแพร่  และ                       
รองปลัด อบจ.แพร่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ขอเสนอญัตติขออนุมัติ ยกเลิก

โครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ดังนี้ 
  1. ตามมติอนุมัติในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2567 เมื่อวันอังคารที่ 12 
มีนาคม 2567 จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 545,000.- บาท                
(ห้าแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) เนื่องจากโครงการได้บรรจุไว้ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 หน้า 428 รายการที่ 1 
และได้ดำเนินการโครงการแล้ว 

  2. ตามมติอนุมัติในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
28 มีนาคม 2567 จำนวน 2 โครงการ รวมงบประมาณ 1,106,000.- บาท                
(หนึ่ งล้ านหนึ่ งแสนหกพันบาทถ้วน ) เนื่ องจากแผนพัฒนาท้องถิ่ น                      
(พ.ศ.2566 - 2570) เพ่ิมเติมครั้งที่  3/2567 ยังไม่ได้ประกาศใช้                
ก่อนวันประชุมสภาฯ  

  รวม 3 โครงการ เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 1,651,000.- บาท 
(หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)  

 
 
 

    
 



๓๓ 
 

นางสาวปาริชาติ  หิรัญรัตน์  เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   
รองปลัด อบจ.แพร่นายก อบว่าด้วยการรับ เงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิ น  การเก็บรักษาเงิน                      
 และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 ข้อ 97                     
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้  โดยได้รับอนุมัติจาก           
 สภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

 (1) ให้กระทำได้เฉพาะภารกิจซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
 รายละเอียดตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ทุกท่านแล้ว 
 จึ งเรียนมาเพ่ื อ ให้ สภ าองค์ ก ารบ ริห ารส่ วนจั งห วัดแพ ร่                     
โปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป      

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอบคุณท่านรองปลัดฯ ครับ           
ประธานสภา อบจ.แพร่  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือซักถาม ขอเรียนเชิญครับ
ประธานที่ประชุม  ถ้าไม่มีท่านใดจะอภิปราย หรือซักถาม กระผมใคร่ขอมติ 

 สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบญัตติขออนุมัติยกเลิกโครงการ               
ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
 ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ  

มติที่ประชุม - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  เห็นชอบ จำนวน 22  ท่าน  
  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไม่เห็นชอบ จำนวน      -   ท่าน  
 - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 

 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ   ขอบคุณครับ สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบญัตติขออนุมัติ
ประธานสภา อบจ.แพร่ ยกเลิกโครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
ประธานที่ประชุม   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5 ข้อ 5.5 

  ข้อ 5.5 ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
  ขอเชิญท่านรองปลัดฯ ครับ 

นางสาวปาริชาติ  หิรัญรัตน์   เรียนท่ านประธานสภาองค์การบริหารส่ วนจั งหวัดแพร่  และ                       
รองปลัด อบจ.แพร่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 
    กองการเจ้าหน้าที่และกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                

แจ้งความประสงค์ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย               
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 2 แผนงาน 3 รายการ ดังนี้ 

    กองการเจ้าหน้าที่ 
 ข้อความเดิม 
 1. แผนงานบริหารงานทั่ ว ไป งานบริหารทั่ ว ไป งบลงทุน              
หน้า 170 ข้อ 1 ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาตู้เอกสาร            
2 บานเปิด จำนวน 4 ตัวๆ ละ 6,000.- บาท ตั้งไว้ 24,000.- บาท ดังนี้            
(กองการเจ้าหน้าที่) 
 
 



๓๔ 
 

นางสนางสาวปาริชาติ  หิรัญรัตน์ริชา   - ขนาดไม่น้อยกว่า 916 x 457 x 1830 เซนติเมตร 
รองปรองปลัด อบจ.แพร่ลัด อบจ.แพร่ - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของ

หน่วยงานรัฐ 
 - ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ ตามราคาท้องถิ่นเพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และทดแทนพัสดุเก่าชำรุด 
 - เป็ น ไป ต ามห นั งสื อ ก รม ส่ ง เส ริ ม ก ารป กครอ งท้ อ งถิ่ น                
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 
22 มิถุนายน 2552 
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว7509 ลงวันที่ 7 
ตุลาคม 2565 

 ข้อความใหม่ 
 1. แผนงานบริหารงานทั่ ว ไป งานบริหารทั่ ว ไป งบลงทุน              
หน้า 170 ข้อ 1 ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาตู้เอกสาร            
2 บานเปิด จำนวน 4 ตัวๆ ละ 6,000.- บาท ตั้งไว้ 24,000.- บาท รายละเอียด
ดังนี้ (กองการเจ้าหน้าที่) 

นางสาวปาริชาติ  หิรัญรัตน์  - ขนาดไม่น้อยกว่า 91.6 x 45.7 x 183 เซนติเมตร 
รองปลัด อบจ.แพร่  - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของ

หน่วยงานรัฐ 
 - ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ ตามราคาท้องถิ่นเพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และทดแทนพัสดุเก่าชำรุด 
 - เป็ น ไป ต ามห นั งสื อ ก รม ส่ ง เส ริ ม ก ารป กครอ งท้ อ งถิ่ น                
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 
22 มิถุนายน 2552 
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว7509 ลงวันที่ 7 
ตุลาคม 2565 

 ข้อความเดิม 
 2. แผนงานบริหารงานทั่ ว ไป งานบริหารทั่ ว ไป งบลงทุน              
หน้า 171 ข้อ 1 ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ตั้งไว้ 34,500.- บาท เพ่ือจ่าย
เป็นค่าจัดหาตู้เอกสาร 4 ชั้น จำนวน 5 ตัวๆ ละ 6,900.- บาท รายละเอียด 
ดังนี้ (กองการเจ้าหน้าที่) 

นางสาวปาริชาติ  หิรัญรัตน ์  - ขนาดไม่น้อยกว่า 470 x 620 x 1320 เซนติเมตร 
รองปลัด อบจ.แพร่  - เป็นครุภัณฑ์ที่ ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์                 

ของหน่วยงานรัฐ 
 - ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ ตามราคาท้องถิ่นเพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และทดแทนพัสดุเก่าชำรุด 
 
 
 

ส 



๓๕ 
 

นางสาวปาริชาติ  หิรัญรัตน์ร ิ  - เป็น ไปตามหนังสือกรมส่ง เส ริมการปกครอง ท้อ งถิ ่น       
รองปลัด อบจ.แพร่                  ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 
22 มิถุนายน 2552 
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว7509 ลงวันที่ 7 
ตุลาคม 2565 

 ข้อความใหม่ 
 2. แผนงานบริหารงานทั่ ว ไป งานบริหารทั่ ว ไป งบลงทุน              
หน้า 171 ข้อ 1 ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ตั้งไว้ 34,500.- บาท เพ่ือจ่าย
เป็นค่าจัดหาตู้เอกสาร 4 ชั้น จำนวน 5 ตัวๆ ละ 6,900.- บาท รายละเอียด 
ดังนี้ (กองการเจ้าหน้าที่) 

นางสาวปาริชาติ  หิรัญรัตน์  - ขนาดไม่น้อยกว่า 47 x 62 x 132 เซนติเมตร 
รองปลัด อบจ.แพร่  - เป็นครุภัณฑ์ที่ ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์                 

ของหน่วยงานรัฐ 
 - ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ ตามราคาท้องถิ่นเพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และทดแทนพัสดุเก่าชำรุด 

  - เป็ น ไป ต ามห นั งสื อ ก รม ส่ ง เส ริ ม ก ารป กครอ งท้ อ งถิ่ น                
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 
22 มิถุนายน 2552 
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว7509 ลงวันที่ 7 
ตุลาคม 2565 

    กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 ข้อความเดิม 
 1. แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน              
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ตั้งไว้ 37,800.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาพัดลม    
ไอเย็น สำหรับตั้งพ้ืนที่ 50 ตร.ม. ปรับระดับแรงลมได้ 3 ระดับ ถังน้ำ 9 ลิตร
จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 18,900.- บาท (ราคาตามท้องตลาด) 

รองปลัด อบจ.แพร่  - เป็นไปตามครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของหน่วยงานรัฐ 
 - เป็ น ไป ต ามห นั งสื อ ก รม ส่ ง เส ริ ม ก ารป กครอ ง ท้ อ งถิ่ น                
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2/             
ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0810.3/                   
ว7509 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565 

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพ่ิมเติม
ครั้งที่ 1/2567 หน้า 237 ลำดับที่ 1 

 
 



๓๖ 
 

นางสาวปาริชาติ  หิรัญรัตน์ร ิ ข้อความใหม่ 
รองปลัด อบจ.แพร่                  1. แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน              
 ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ตั้งไว้ 37,800.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาพัดลม    
 ไอเย็น สำหรับตั้งพ้ืนที่ 50 ตร.ม. ปรับระดับแรงลมได้ 3 ระดับ ถังน้ำ 93 ลิตร       
 จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 18,900.- บาท (ราคาตามท้องตลาด) 
รองปลัด อบจ.แพร่  - เป็นไปตามครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ของหน่วยงานรัฐ 
 - เป็ น ไป ต ามห นั งสื อ ก รม ส่ ง เส ริ ม ก ารป กครอ งท้ อ งถิ่ น                
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2/             
ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0810.3/                   
ว7509 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565 

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพ่ิมเติม
ครั้งที่ 1/2567 หน้า 237 ลำดับที่ 1 

  เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 
การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 จึงขอเสนอญัตติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติตามระเบียบที่ได้กำหนดไว้ อันเป็นอำนาจของสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอบคุณท่านรองปลัดฯ ครับ           
ประธานสภา อบจ.แพร่  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือซักถาม ขอเรียนเชิญครับ
ประธานที่ประชุม  ถ้าไม่มีท่านใดจะอภิปราย หรือซักถาม กระผมใคร่ขอมติ 

 สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง   
คำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
 ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ  

มติที่ประชุม - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  เห็นชอบ จำนวน 22  ท่าน  
  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไม่เห็นชอบ จำนวน      -   ท่าน  
 - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 

 

 
 
 
 
 



๓๗ 
 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ   ขอบคุณครับ สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบญัตติขออนุมัติ
ประธานสภา อบจ.แพร่ แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖7  
ประธานที่ประชุม   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5 ข้อ 5.6 

  ข้อ 5.6 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2567 

     ขอเชิญท่านรองปลัดฯ ครับ 

นางสาวปาริชาติ  หิรัญรัตน์   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิก      
รองปลัด อบจ.แพร่ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 

 ด้วยส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่                 
แจ้งความประสงค์ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ าย ประจำปี งบประมาณ                      
พ.ศ.2567 เพ่ือนำมาโอนเพ่ิมและโอนตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่  จำนวน                           
3 แผนงาน เป็นเงินทั้งสิ้น 4,847,630.- บาท สำหรับใช้ในการปฏิบัติราชการ 
และจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพในการบริหารงานและตอบสนองความต้องการของประชาชน   
ได้ทันเหตุการณ์ จึงมีความจำเป็นต้อง ขอโอนลด ขอโอนเพ่ิมและขอโอนตั้ง
รายการใหม่ ดังนี้  
 โอนลด 

 1. สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอโอนลด 
จำนวน 11 รายการ เป็นเงิน 253,200.- บาท 

 2. กองคลัง ขอโอนลด จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 272,830.- บาท 
.  3. กองการเจ้าหน้าที่  ขอโอนลด จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 
383,000.- บาท 

 4. กองสาธารณสุข ขอโอนลด จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน                  
2,926,700.- บาท 
 5. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ขอโอนลด จำนวน              
2 รายการ เป็นเงิน 400,000.- บาท 
 6. กองช่าง ขอโอนลด จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 611,900.- บาท 
รวมโอนลดทั้งสิ้น จำนวน 22 รายการ เป็นเงิน 4,847,630.- บาท  

 

 โอนเพิ่ม 
 1. กองช่าง ขอโอนเพ่ิม จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 2,000.- บาท 
รวมโอนเพิ่มท้ังสิ้น จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 2,000.- บาท .  

 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 1. สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอโอนไปตั้งจ่าย 

เป็นรายการใหม่ จำนวน 11 รายการ เป็นเงิน 253,200.- บาท 
 2. กองคลัง ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 4 รายการ  
เป็นเงิน 272,830.- บาท 
 
 
 

 



๓๘ 
 

นางสาวปาริชาติ  หิรัญรัตน์  3. กองการเจ้าหน้าที่  ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน        
รองปลัด อบจ.แพร่                1 รายการ  เป็นเงิน 383,000.- บาท 

 4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ขอโอนไปตั้ งจ่ายเป็น 
รายการใหม ่จำนวน 10 รายการ  เป็นเงิน 400,000.- บาท 
 5. กองช่าง ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 9 รายการ  
เป็นเงิน 3,536,600.- บาท  
รวมโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ทั้ งสิ้น จำนวน 35 รายการ เป็นเงิน 
4,845,630.- บาท 

  สำหรับรายละเอียดที่ ขอโอนลด โอนเพ่ิม และโอนตั้ งจ่าย              
 เป็นรายการใหม่ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้แจกจ่ายให้กับ            
. ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ผู้ทรงเกียรติไว้พิจารณา              
. ก่อนแล้ว 

 เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4             
การโอนและการแก้ ไขเปลี่ ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงิน           
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ             
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น 
 จึงขอเสนอญัตติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โปรดพิจารณาต่อไป 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ    ขอบคุณท่านรองปลัดฯ ครับ 

ประธานสภา อบจ.แพร่  สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือซักถาม ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานที่ประชุม  ถ้าไม่มีท่านใดจะอภิปราย หรือซักถาม กระผมใคร่ขอมติ 

  สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 
  ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ 

มติที่ประชุม - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  เห็นชอบ จำนวน 22  ท่าน  
 - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไม่เห็นชอบ จำนวน      -   ท่าน  
 - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอบคุณครับ สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบญัตติขออนุมัติ
ประธานสภา อบจ.แพร่ โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
ประธานที่ประชุม  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5 ข้อ 5.7 
  ข้อ 5.7 ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ.2567 กองช่าง 
  ขอเชิญท่านรองปลัดฯ ครับ 
 
 
 



๓๙ 
 

นางสาวปาริชาติ  หิรัญรัตน์   เรียนท่ านประธานสภาองค์การบริหารส่ วนจั งหวัดแพร่  และ                       
รองปลัด อบจ.แพร่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ขอเสนอญัตติอนุมัติ ใช้จ่ าย                  

เงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โครงการก่อสร้างฝาย                    
แกนดินซีเมนต์ แม่น้ำยม บ้านปงพร้าว หมู่ที่ 6 ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น
จังหวัดแพร่ งบประมาณทั้งสิ้น 3,910,000.- บาท (สามล้านเก้าแสน-              
หนึ่ งหมื่นบาทถ้วน) เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง                  
ให้ประชาชนในพื้นท่ีที่ได้รับความเดือดร้อนทุกๆ ปีที่ผ่านมา 

  เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   
 ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ             
 การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 หมวด 8               
 เงินสะสม ข้อ 97 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้               
 โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

 (1) ให้กระทำได้เฉพาะภารกิจซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
 ตามรายละเอียดที่ส่งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แพร่ทุกท่านแล้ว 
 จึ งเรียนมาเพ่ื อ ให้ สภ าองค์ ก ารบ ริห ารส่ วนจั งห วัดแพ ร่                       
โปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอบคุณท่านรองปลัดฯ ครับ           
ประธานสภา อบจ.แพร่  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือซักถาม ขอเรียนเชิญครับ
ประธานที่ประชุม  ถ้าไม่มีกระผมใคร่ขอมติ 
  สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม          

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗  
 ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ 

มติที่ประชุม - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  เห็นชอบ จำนวน 22  ท่าน  
  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไม่เห็นชอบ จำนวน      -   ท่าน  
 - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 

    

นายวิตติ  แสงสุพรรณ   ขอบคุณครับ สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบญัตติขออนุมัติ
ประธานสภา อบจ.แพร่ ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗  
ประธานที่ประชุม    ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5 ข้อ 5.8   

 ข้อ 5.8 ญัตติขออนุมัติโอนลด โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กองช่าง 

 

 

 

 



๔๐ 
 

นางสาวปาริชาติ  หิรัญรัตน์   เรียนท่ านประธานสภาองค์การบริหารส่ วนจั งหวัดแพร่  และ                       
รองปลัด อบจ.แพร่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 
   องค์ การบริ หารส่ วนจั งหวั ดแพร่  ขออนุ มั ติ โอนลด จำนวน                        
  113 รายการ โอนไปตั้ งจ่ ายเป็นรายการใหม่  จำนวน 4 รายการ                        
  งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รวมงบประมาณท้ังสิ้น  
  10,178,200.- บาท (สิบล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน)  

 เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4             
การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงิน           
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ             
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 ตามรายละเอียดที่ ส่ งให้ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่ วน                 
จังหวัดแพร่ ทุกท่านแล้ว 
 จึ งเรี ยนมาเพ่ื อให้ สภาองค์ การบริ ห ารส่ วนจั งห วั ดแพร่                         
โปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ    ขอบคุณท่านรองปลัดฯ ครับ 
ประธานสภา อบจ.แพร่  สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือซักถาม ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานที่ประชุม  ถ้าไม่มีท่านใดจะอภิปราย หรือซักถาม กระผมใคร่ขอมติ 

  สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบญัตติขออนุมัติโอนลด โอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 
  ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ 

มติที่ประชุม - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  เห็นชอบ จำนวน 22  ท่าน  
 - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไม่เห็นชอบ จำนวน      -   ท่าน  
 - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอบคุณ ครับ  สรุป ว่ าที่ ป ระชุมแห่ งนี้ มี มติ เห็ นชอบ ญั ตติ
ประธานสภา อบจ.แพร่ ขออนุมัติโอนลด โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบประมาณรายจ่าย 
ประธานที่ประชุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5 ข้อ 5.9 
  ข้อ 5.9 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2567 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
  ขอเชิญท่านรองปลัดฯ ครับ 

 

 

 

 



๔๑ 
 

นางสาวปาริชาติ  หิรัญรัตน์   เรียนท่ านประธานสภาองค์การบริหารส่ วนจั งหวัดแพร่  และ                       
รองปลัด อบจ.แพร่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 

 ด้วยส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่                 
แจ้งความประสงค์ขอโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ                       
พ.ศ.2567 เพ่ือนำมาไปโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน  1 แผนงาน                   
2 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 155,200.- บาท สำหรับใช้ในการปฏิบัติราชการ
และจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพในการบริหารงานและตอบสนองความต้องการของประชาชน
ได้ทันเหตุการณ์ จึงมีความจำเป็นต้องขอโอนลด และขอโอนไปตั้งจ่าย              
เป็นรายการใหม่ ดังนี้  
 โอนลด 

 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ขอโอนลด จำนวน 1 รายการ 
เป็นเงิน 155,200.- บาท ดังนี้ 

 1. ประเภทเงิน เดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                  
ขอโอนลด จำนวน 155,200.- บาท 
รวมโอนลดทั้งสิ้น จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 155,200.- บาท  

 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 155,200.- บาท ดังนี้ 

1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ 
   1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1                 
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 
24,000.- บาท 
   1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2                 
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 4 เครื่อง ราคาเครื่องละ 
32,000.- บาท รวมเป็นเงิน 128,000.- บาท 
  2. จัดหาเก้าอ้ีบุนวมขาเหล็ก สามารถปรับระดับ สูง - ต่ำ ได้ 
จำนวน 1 ตัว ราคาตัวละ 3,200.- บาท 
รวมโอนไปตั้ งจ่ ายเป็นรายการใหม่ทั้ งสิ้น จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 
155,200.- บาท 
 เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4             
การโอนและการแก้ ไขเปลี่ ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงิน           
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ             
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น 
 
 
 
 



๔๒ 
 

นางสาวปาริชาติ  หิรัญรัตน์  จึ งขอ เสนอญั ตติ การโอน งบประมาณ รายจ่ ายป ระจำปี                        
รองปลัด อบจ.แพร่ พ.ศ.2567 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ             
 ตามระเบียบที่ ได้กำหนดไว้ อันเป็นอำนาจของสภาองค์การบริหารส่วน             
 จังหวัดแพร่ จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาต่อไป 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ    ขอบคุณท่านรองปลัดฯ ครับ 

ประธานสภา อบจ.แพร่  สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือซักถาม ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานที่ประชุม  ถ้าไม่มีท่านใดจะอภิปราย หรือซักถาม กระผมใคร่ขอมติ 

  สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 
  ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ 

มติที่ประชุม - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  เห็นชอบ จำนวน 22  ท่าน  
 - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไม่เห็นชอบ จำนวน      -   ท่าน  
 - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอบคุณครับ สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบญัตติขออนุมัติ
ประธานสภา อบจ.แพร่ โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
ประธานที่ประชุม  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5 ข้อ 5.10 
  ข้อ 5.10 ญัตติขอความเห็นชอบ กรณีโครงการฟ้ืนฟูอ่างเก็บน้ำแม่กาง 

บ้านนาแก หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ เป็นกิจการที่ไม่
ก่อให้เกิดมลพิษต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งความปลอดภัยของราษฎร
ในพ้ืนที ่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

  ขอเชิญท่านรองปลัดฯ ครับ 

นางสาวปาริชาติ  หิรัญรัตน์   เรียนท่ านประธานสภาองค์ การบริหารส่ วนจั งหวัดแพร่  และ                       
รองปลัด อบจ.แพร่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบ 

กรณีโครงการฟ้ืนฟูอ่างเก็บน้ำแม่กาง บ้านนาแก หมู่ที่ 3 ตำบลห้ วยอ้อ 
อำเภอลอง จังหวัดแพร่ เป็นกิจการที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งความปลอดภัยของราษฎรในพ้ืนที่  เนื่องด้วยองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2567 งบกลาง เงินสำรองฉุกเฉิน เพ่ือกรณีฉุกเฉิน                 
หรือจำเป็นเพ่ือดำเนินโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2567 โครงการปรับปรุงฟ้ืนฟูอ่างเก็บน้ำแม่กาง 
บ้านนาแก หมู่ที่  3 ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่  งบประมาณ 
21,006,000.- บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านหกพันบาทถ้วน) โดยจะดำเนินการ              
ขุดลอกตะกอนดินอ่างเก็บน้ำแม่กาง ปริมาตรดินขุด 503,251 ลูกบาศก์เมตร 
ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่กำหนด 

 
 
 
 



๔๓ 
 

นางสาวปาริชาติ  หิรัญรัตน์  องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ร่วมกับเทศบาลตำบลแม่ลานนา  
รองปลัด อบจ.แพร่ สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่และราษฎรบ้านนาแก หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยอ้อ 

อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ได้ร่วมประชุมประชาคม เพ่ือหาแนวทางการดำเนินการ 
เกี่ยวกับโครงการฟ้ืนฟูอ่างเก็บน้ำแม่กาง บ้านนาแก หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยอ้อ 
อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ซึ่งในรายละเอียดการดำเนินโครงการจำเป็นต้องมี
พ้ืนที่ทิ้งดิน ถมดิน จำนวน 503,251 ลูกบาศก์เมตร โดยได้ดำเนินการ
ประชุมประชาคมราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากการถมดิน เพ่ือให้ความยินยอม 
เห็นชอบให้นำดินจากการขุดลอกตะกอนดินอ่างเก็บน้ำแม่กาง นำถมและ
ปรับเกลี่ยในพ้ืนที่ราษฎร (บางส่วน) ที่เข้าทำประโยชน์ในที่ของสำนักงาน
ปฏิรูปที่ ดิน (สปก.) ที่ ยั งไม่ ได้รับการออกเอกสารสิทธิ์  ซึ่ งที่ ประชุม           
ราษฎรบ้านนาแก หมู่ที่  3 ผู้ทำกินในเขตพ้ืนที่ สปก. มีมติยินยอมและ
เห็นชอบให้นำดินมาถมทิ้ งในพ้ืนที่ของตน เนื่องจากเป็น พ้ืนที่รกร้าง               
ไม่สามารถปลูกพืชผลทางการเกษตรได้อย่างเต็มที่ และการดำเนินการ
ดังกล่ าวเป็นกิจการที่ ไม่ก่อให้ เกิดมลพิษต่อชุมชนและสิ่ งแวดล้อม            
รวมทั้งความปลอดภัยของราษฎรในพื้นที ่

  เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง องค์การบริหาร               
ส่วนจังหวัดแพร่ ในฐานะเจ้าของงบประมาณจะต้องดำเนินการขออนุญาต             
ใช้ที่ดินเพ่ือกิจการสาธารณูปโภค และกิจการนั้นๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน                 
จึงขอความเห็นชอบกรณีโครงการฟ้ืนฟูอ่างเก็บน้ำแม่กาง บ้านนาแก หมู่ที่ 3 
ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ เป็นกิจการที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ                 
ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ งความปลอดภัยของราษฎรในพ้ืนที่                    
เพ่ือใช้ประกอบการขออนุญาตใช้ที่ดินต่อสำนักงานปฏิรูปที่ดินต่อไป 

  จึ งเรียนมาเพ่ื อ ให้ สภ าองค์ ก ารบ ริห ารส่ วนจั งห วัดแพ ร่                       
โปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป                    

นายวิตติ  แสงสุพรรณ    ขอบคุณท่านรองปลัดฯ ครับ 

ประธานสภา อบจ.แพร่  สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือซักถาม ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานที่ประชุม  ถ้าไม่มีท่านใดจะอภิปราย หรือซักถาม กระผมใคร่ขอมติ 
  สมาชิ ก สภ าฯ  ท่ าน ใด เห็ น ชอบ ญั ตติ ข อความ เห็ น ชอบ                 

กรณีโครงการฟ้ืนฟูอ่างเก็บน้ำแม่กาง บ้านนาแก หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยอ้อ 
อำเภอลอง จังหวัดแพร่  เป็นกิจการที่ ไม่ก่อให้ เกิดมลพิษต่อชุมชน                   
และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งความปลอดภัยของราษฎรในพ้ืนที่  สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

  ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ 

มติที่ประชุม - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  เห็นชอบ จำนวน 22  ท่าน  
 - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไม่เห็นชอบ จำนวน      -   ท่าน  
 - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 
 
 
 
 



๔๔ 
 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอบคุณ ครับ  สรุป ว่ าที่ ป ระชุมแห่ งนี้ มี มติ เห็ นชอบ ญั ตติ             
ขอความเห็นชอบ กรณีโครงการฟ้ืนฟูอ่างเก็บน้ำแม่กาง บ้านนาแก หมู่ที่ 3 
ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ เป็นกิจการที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ           
ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ งความปลอดภัยของราษฎรในพ้ืนที่               
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 6 
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภา อบจ.แพร่  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ ที่จะเสนอหรือไม่      
ประธานที่ประชุม  ขอเชิญท่านพีรศักดิ์ บุญนิธิพันธุ์  ครับ 

นายพีรศกัดิ์ บุญนิธิพันธุ์     เรียนท่ านประธานสภาองค์ ก ารบ ริห ารส่ วนจั งห วัดแพ ร่                    
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ ผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน 
 กระผมนายพีรศักดิ์ บุญนิธิพันธุ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่ อำเภอเมอืงแพร่ เขต 1 
 ผมมีเรื่องใคร่ขอฝากผ่านท่านประธานสภาฯ ถึงท่านนายกฯ 
เนื่องจากพ่ีน้องชุมชนในพ้ืนที่ของผมเขามีเรื่องเดือดร้อน ซึ่งผมเคยได้                
นำเรียนท่านนายกฯ ไปแล้วครั้งหนึ่ง แต่เนื่องด้วยเป็นช่วงพายุ ช่วงฤดูฝน 
จึงทำให้การปฏิบัติหน้าที่ลำบาก ซึ่งเรื่องที่ร้องขอมาก็คือการตัดต้นจามจุรี 
และต้นสัก หลังโรงยิมแฝด ขอความอนุเคราะห์ท่านนายกฯ ช่วยแจ้งให้
เจ้าหน้าที่ไปตัดกิ่งไม้บริเวณดังกล่าวด้วย ขอบคุณครับ 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอบคุณท่านพีรศักดิ์ บุญนิธิพันธุ์ ครับ 
ประธานสภา อบจ.แพร่  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถาม หรือเสนอเรื่อง อ่ืนๆ             
ประธานที่ประชุม อีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ 
  ขอเชิญท่านอรรถพล  คำมีสว่าง ครับ 

นายอรรถพล  คำมีสว่าง    เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน            
.  กระผมนายอรรถพล  คำมีสว่าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน              
จังหวัดแพร่ อำเภอสอง เขต 3 

    เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์  อุปกรณ์ทางการแพทย์ของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผมได้รับคำตอบจากท่านนายกฯ ชัดเจนแล้ว 
ว่าท่านนายกฯ เป็นคนสั่งให้ชะลอไว้ก่อน เพ่ือรอรับบริจาคจากทางมูลนิธิ                 
รักษ์ป่าน่าน ซึ่งผมไม่ได้ติดใจอะไร เพียงแต่ทุกครั้งที่ผมโทรศัพท์ไปถาม   
เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข เขาให้คำตอบว่าอยู่ ระหว่างดำเนินการทุกครั้ง     
.                           

 
 



๔๕ 
 

นายอรรถพล  คำมีสว่าง ผมจึงมาเรียนถามท่านนายกฯ ในที่ประชุมสภาฯ เรื่องที่สองขอเพ่ิมเติม              
เรื่องทุนการศึกษา ขอขอบพระคุณท่านนายกฯ ที่ ให้ข้อมูลได้ชัดเจน                  
แต่ผมไม่ ได้หมายความว่า ให้ เจ้าหน้าที่ลง พ้ืนที่ ไปดูบ้านเด็กทุกหลัง                   
แต่เราควรมีวิธีอ่ืนอีกหรือไม่ เช่น ไปตั้งโต๊ะรับเอกสาร เป็นโซนแต่ละอำเภอ 
ให้โรงเรียนนำเอกสารมาส่งตรงจุดนั้น หากมีการแก้ไขก็แก้ไขให้จบตรงนั้น 
แล้วกลับมาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เข้าสู่กระบวนการพิจารณา 
เพราะที่ผ่านมาข้อเท็จจริง คือ ผู้ปกครอง ผู้ใหญ่บ้าน ต้องนำมาเอกสาร              
มาส่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ด้วยตนเอง ขอเพ่ิมเติมอีกเรื่องหนึ่ง 
เรื่องการก่อสร้างถนนเข้าสู่ พ้ืนที่ชุมชน พ้ืนที่การเกษตร กว้าง 4 เมตร               
ที่ผ่านมาเราไม่สามารถทำเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กได้ เพราะถนนกว้าง
ไม่ถึ ง 6  เมตร แต่ถ้ ากว้าง 4  เมตร ทำเป็นถนนหินคลุกได้ เท่ านั้ น                    
ผมอยากจะขอสอบถามว่าตรงนี้ เป็นกฎหมายหรือข้อระเบียบที่ห้ามไว้ 
หรือไม่อย่างไร เพราะว่าบางที่ 2 ปี สร้าง 1 ครั้ง ครั้งละ 500,000.- บาท 
แต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ราคา 800,000. - บาท            
เพ่ิมงบประมาณอีก 300,000.- บาท แต่เราจะได้ถนนที่แข็งแรงทนทานกว่า      
ไม่ต้องสร้างบ่อย ไมเ่ปลืองงบประมาณ ขอบคุณครับ 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอบคุณท่านอรรถพล  คำมีสว่าง ครับ 
ประธานสภา อบจ.แพร่  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถาม หรือเสนอเรื่อง อ่ืนๆ             
ประธานที่ประชุม อีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ 
  ขอเชิญท่านมยุรี  ยาวิชัย ครับ 

นางมยุรี  ยาวิชัย    เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน            
.  ดิ ฉั นนางมยุ รี   ยาวิ ชั ย  สมาชิ กสภาองค์ การบริ ห ารส่ วน              
จังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ เขต 3 
 ขออนุญาตเสนอข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมจากที่ท่านอรรถพล คำมีสว่าง 
ได้นำเรียนเสนอไปแล้วนั้น เกี่ยวกับเรื่องทุนการศึกษา หากช่วงเวลาใด                 
ที่มีการเปิดรับสมัคร ดิฉันอยากให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ช่วยประสาน               
สมาชิกสภาฯ ในพ้ืนที่ด้วย ถ้าท่านทำหนังสือไปถึงโรงเรียนหากผู้บริหาร  
หรือคุณครู โรงเรียนนั้ นไม่ ให้ ความใส่ ใจก็จะไม่มี เด็กที่ ได้ รับทุนเลย                    
แต่ถ้าโรงเรียนไหนผู้บริหารหรือคุณครูโรงเรียนให้ความใส่ใจ จำนวนเด็ก               
ที่ได้รับทุนจะมีจำนวนหลายคน ฝากท่านแจ้งสมาชิกสภาฯ ในพ้ืนที่ด้วย                 
เพ่ือเราจะได้เข้าไปกระตุ้นที่โรงเรียน และขออนุญาตให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
เรื่องการส่งเสริมอาชีพ เนื่องจากในปัจจุบันการขายสินค้าออนไลน์                           
มีเพ่ิมมากขึ้น และมีแนวโน้มดีขึ้น ส่วนตัวดิฉันเองก็ชอบซื้อสินค้าออนไลน์ 
จาก tiktok จนทำให้การค้าขายภายในจังหวัดของเราซบเซา เพราะปัจจุบัน     
. 
 
 



๔๖ 
 

นางมยุรี  ยาวิชัย  คนเขาสะดวกซื้อสินค้าออนไลน์ และสินค้าออนไลน์ส่วนใหญ่จะมาจาก
หน่วยงาน ร้านค้า โรงงานที่มีคุณภาพ แต่ทำไมสินค้า OTOP ร้านค้าชุมชน              
ของจังหวัดเราจึงเงียบเหงา ดิฉันขอหารือกับทางฝ่ายบริหารว่าเราสามารถ
ส่งเสริมสินค้า OTOP ร้านคา้ชุมชน สินค้าส่วนตัวของชาวบ้านในเขตจังหวัดแพร่ 
สร้างห้องไลฟ์สดขายสินค้าเป็นส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่             
ได้หรือไม่ เพ่ือให้ผู้ขาย ผู้ประกอบการรายย่อย ประชาชนที่สนใจ ได้มีโอกาส           
นำสินค้ามาไลฟ์สดขาย ครั้งแรกเราก็ช่วยกระตุ้นยอดวิวก่อน พอสินค้าติดตลาด                
เราก็เป็นสื่อกลาง เป็นสถานที่ให้เขา สินค้าของจังหวัดเราจะได้เป็นที่ต้องการ
มากยิ่งขึ้น อาจจะไม่ใช่ขายได้แค่ในประเทศไทย อาจจะส่งไปถึงต่างประเทศ         
เลยก็ได้ ยังไม่ต้องตอบดิฉันในวันนี้ก็ได้ ขอคำตอบในคราวประชุมครั้งถัดไป 
ฝากทุกท่านช่วยกันพิจารณา ขอบคุณค่ะ 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอบคุณท่านมยุรี  ยาวิชัย ครับ 
ประธานสภา อบจ.แพร่  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถาม หรือเสนอเรื่อง อ่ืนๆ             
ประธานที่ประชุม อีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ 
  ขอเชิญท่านมังกร  ชื่นสนธิพันธุ์ ครับ 

นายมังกร  ชื่นสนธิพันธุ์    เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน            
.  กระผมนายมังกร  ชื่นสนธิพันธุ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน              
จังหวัดแพร่ อำเภอร้องกวาง เขต 1 
 ขออนุญาตย้อนกลับไปอภิปรายญัตติยกเลิกโครงการใช้จ่ายเงินสะสม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 อีกครั้ง เพ่ือความชัดเจน เพ่ือที่จะได้                  
นำข้อมูลไปชี้แจงให้กับพ่ีน้องประชาชนได้รับทราบ โครงการก่อสร้างกำแพง
ป้องกันการกัดเซาะตลิ่ งและคอสะพาน  แบบซอยซี เมนต์  ถนนสาย                         
พร.ถ.1-0010 บ้านไผ่โทน - บ้านน้ำพุสูง อำเภอร้องกวาง โครงการนี้นำโดย 
ผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้าน ได้เรียนถามท่านนายกองค์การบริหาร               
ส่วนจังหวัดแพร่ ครั้งที่ท่านไปประชุมประจำเดือน  และมีการประชุม
ประชาคมชาวบ้าน ณ ห้องประชุมลานวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
และผู้ใหญ่บ้านก็ได้นำชาวบ้าน 7 - 8 คน มาเข้าร่วมประชุม ที่ประชุม                    
ขอยกเลิกโครงการดังกล่าว จึงอยากจะทราบว่าโครงการนี้จะดำเนินการ
อย่างไรต่อไป ขอทราบความชัดเจน เพ่ือที่จะได้นำข้อมูลไปชี้แจงให้กับ                 
พ่ีน้องประชาชนในพื้นท่ีได้รับทราบ ขอบคุณครับ 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอบคุณท่านมังกร  ชื่นสนธิพันธุ์ ครับ 
ประธานสภา อบจ.แพร่  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถาม หรือเสนอเรื่อง อ่ืนๆ             
ประธานที่ประชุม อีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ 
  ขอเชิญท่านกุลชา  บัญสว่าง ครับ 
 
 
 



๔๗ 
 

นางกุลชา  บัญสว่าง    เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน            .
  ดิฉันนางกุ ลชา บัญ สว่ าง  สมาชิ กสภาองค์การบริหารส่ วน             
จังหวัดแพร่ อำเภอวังชิ้น เขต 1 
 ขออนุญาตฝากผ่านท่านประธานสภาฯ ถึงท่านนายกฯ ช่วงสัปดาห์          
ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่จัดให้มีการมอบทุนการศึกษา          
ที่อำเภอวังชิ้น ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านคณะกรรมการที่ได้พิจารณา
มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน แต่อย่างที่ท่านอรรถพล คำมีสว่าง             
ได้ตั้งข้อสังเกต อาจเพราะว่าเด็กนักเรียนในพ้ืนที่จังหวัดแพร่ มีความ
ต้องการรับทุนเป็นจำนวนมาก ดิฉันเชื่อว่าคณะกรรมการทุกท่านได้พิจารณา
จากการส่งเอกสารและตามความเหมาะสม แต่ดิฉันอยากจะขอความอนุเคราะห์
จากฝ่ายบริหาร เนื่องด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เราจัดสรรให้เพียง 
500,000.- บาท แต่ในปีถัดไป ถ้าท่านจะเพ่ิมเติมงบประมาณตรงนี้                   
ให้ได้หรือไม่ เพราะในแต่ละปี จำนวนผู้ขอรับทุนก็เพ่ิมมากขึ้น และเด็กแต่ละคน
ก็มีความลำบาก มีความต้องการทุนการศึกษานี้จริงๆ ฝากท่านผู้บริหาร              
ช่วยนำเรื่องนี้ไปพิจารณาด้วย ขอบคุณค่ะ 

นายวิตติ  แสงสุพรรณ  ขอบคุณท่านกุลชา  บัญสว่าง ครับ 
ประธานสภา อบจ.แพร ่  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถาม หรือเสนอเรื่อง อ่ืนๆ             
ประธานที่ประชุม อีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ 
  ถ้าไม่มี ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายอนุวัธ  วงศ์วรรณ  เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภา 
นายก อบจ.แพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 

 ผมขอเรียนชี้แจงเรื่องต่างๆ ที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้สอบถามมา 
เรื่องที่ 1. เรื่องตัดกิ่งไม้บริเวณหลังโรงยิมแฝด เรื่องนี้ต้องขอประทานโทษครับ 
ทีแรกผมประสานไปที่จังหวัดน่าน เขามีรถตัดกิ่งไม้ที่มีเครื่องหนีบและตัด   
กิ่งไม้แล้วนำเอากิ่งไม้ลงมาข้างล่างได้ด้วย ตอนนี้ได้รับคำตอบว่าไม่สามารถ
นำรถมาได้ เรื่องนี้ขอมอบหมายให้ท่านรองพิภพ ถานะวุฒิพงศ์ ไปดำเนินการ                
ให้แล้วเสร็จภายใน 1 อาทิตย์ เรื่องที่ 2. การก่อสร้างถนนเข้าพ้ืนที่ชุมชน                
พ้ืนที่ทางการเกษตร ที่ท่านสมาชิกสภาฯ สอบถามมาว่าถ้าทำเป็นคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนต้องกว้างมากกว่า 6 เมตรเท่านั้นหรือไม่ มีกฎหมายหรือ              
ข้อระเบียบที่ห้ามไว้หรือไม่อย่างไร เรื่องนี้มีหนังสือสั่ งการมาว่าถนน                
ต้องกว้างมากกว่า 6 เมตร แต่ก็ได้ผลเพราะตอนนี้ชาวบ้านหลายๆ แห่ง               
พร้อมจะสละที่ให้ ทำให้เรามีถนนที่กว้างและได้มาตรฐานมากขึ้น ผมคิดว่า
คงจะต้องใช้ระบบนี้ตามหนังสือสั่งการต่อไป หากถ้าชาวบ้านมีความต้องการจริงๆ  
ก็ต้องสละที่ข้างละ 1 เมตร ขอเรียนให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้กรุณาไปชี้แจง                
ให้ชาวบ้านรับทราบด้วยครับ 
 
 
 






